

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 15-21 เมษายน 2563

“โควิด-19”ทำส่งออกข้าว ไตรมาสแรกต่ำเป้าหมาย

ส่งออกข้าวไตรมาส 1 หลุดเป้าหมาย เหตุโควิด-19 ทำราคาพุ่งหลังหลายประเทศแบนส่งออก ข้ำต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มเหตุปิดเมืองหลายแห่ง คาด ไตรมาส 2 สถานการณ์กระเตื้อง ทำทั้งปีได้ตามเป้าหมาย 7,5 ล้านตัน “จूरินทร์” ยันดูแลราคาข้าวเหมาะสมห่วงกระทบบริโภคภายใน จากราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสูงมากกำลังบ่งบอกถึงสถานการณ์ไม่ปกติของสินค้าข้าวซึ่งไม่ใช่เพียงแต่จะเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทย แต่ยังเป็นอาหารหลักของคนไทยและอาชีพของคนไทยอีกจำนวนมาก

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ตั้งเป้าการส่งออกข้าวปี 2563 ที่ 7.5 ล้านตัน โดยในไตรมาสแรกส่งออกข้าวได้ 1.5 ล้านตัน ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 1.8 ล้านตัน เป็นผลมาจากราคาข้าวไทยปรับตัวสูงขึ้นกว่า 200 ดอลลาร์ต่อตัน และผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะด้านการขนส่ง การกระจายสินค้า

นอกจากนี้ ผู้ประเทศผู้ส่งออกข้าวอย่างเวียดนามมีการควบคุมการส่งออกในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ขณะที่อินเดียมีปัญหาด้านการขนส่งเพราะมีการล็อกดาวน์ประเทศ 30 วัน แต่เชื่อว่าในไตรมาส 2 คือเดือน เม.ย.-มิ.ย. ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้มากเพิ่มขึ้น เป็นผลจากประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยยังติดปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าในระหว่างที่เข้ามาตรการล็อกดาวน์ และการที่ประเทศผู้ส่งออกข้าวออกมาตรึงการควบคุมการส่งออกหรือชะลอการส่งออกทั้งเวียดนาม กัมพูชา เมียนมาซึ่งจะทำให้ผู้นำเข้าข้าว เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฮองกง มีแนวโน้มหันมาซื้อข้าวไทยมากขึ้น จึงมั่นใจว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้จะส่งออกตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยคาดว่าจะส่งออกได้เฉลี่ยไตรมาสละ 2 ล้านตัน

ทั้งนี้ สถานการณ์โควิด-19 จะอยู่ได้นานแค่ไหนไม่มีใครประเมินได้ คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่สถานการณ์นี้ก็สร้างโอกาสให้กับข้าวไทย ซึ่งสินค้าข้าวเป็นสินค้าที่คาดเดาได้ยาก เช่น กรณีมีข่าวบางอย่างขึ้นมากก็จะดันราคาข้าวขึ้น เช่น กรณีที่อินเดียมีมาตรการควบคุมการส่งออก ก็ดันให้ราคาข้าวขึ้นมาก

“ยืนยันว่าข้าวภายในประเทศจะไม่ขาดแคลน และผมเชื่อว่าปีนี้ราคาข้าวเปลือกขานาได้ประโยชน์เต็มๆ เพราะช่วงนี้เข้าเปลือกแบบข้าวเปลือกขายได้ในราคา 9,000 กว่าบาท เป็นราคาสูงสุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เราจะบริหารจัดการให้การส่งออกของเราอยู่ในระดับที่ชาวนามีความพอใจ และไม่ขาดแคลนภายในประเทศ”

สำหรับการทำตลาดส่งออกข้าวในระยะยาว ขณะนี้ มีแผนการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้เป็นที่ต้องการของตลาดนั้น ขณะนี้ผู้ส่งออก กระทรวงพาณิชย์ กรมการข้าวได้มีการประชุมหารือกันมาโดยตลอด ซึ่งได้มีการแบ่งข้าวออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1. ข้าวหอมมะลิ 2. ข้าวขาวพื้นแข็ง 3. ข้าวขาวพื้นนุ่ม 4. ข้าวหอมไทย และ 5. ข้าวเหนียว นอกจากนี้ยังมีกลุ่มข้าวสีซึ่งเป็นข้าวพรีเมียม เช่น ข้าวไรเบอร์รี่ ข้าวแดง

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน และกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปสำรวจทำข้าวของบริษัท พงษ์ลาก จำกัด อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหนึ่งบริษัทส่งออกข้าวรายใหญ่ของไทย จากนั้นได้ร่วมหารือ

กับตัวแทนจากภาคการผลิตและผู้ส่งออก ได้แก่สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อประเมินสถานการณ์การผลิตและการส่งออกข้าวไทยในภาพรวม และกำหนดแนวทางการส่งออกข้าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นายจूरินทร์ กล่าวว่า ปี 2562/2563 จะมีผลผลิตข้าวอยู่ทั้งหมดจำนวน 18.8 ล้านตัน แบ่งเป็นการส่งออกในปีนี้นับจำนวน 7.5 ล้านตัน ขณะที่ด้านการบริโภคและแปรรูปในประเทศจะอยู่ที่ 8 ล้านตัน สำหรับราคาข้าวเปลือกทั่วไปราคาปัจจุบันอยู่ที่ 9,500 บาทต่อตัน ส่วนข้าวเปลือกที่มีความชื้นไม่เกิน 15% ราคาอยู่ที่ 10,200-11,000 บาทต่อตัน ซึ่งถือว่า เป็นราคาสูงสุดในรอบ 10 ปี

สำหรับการส่งออกนั้นได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศประสานงานกับผู้ส่งออกโดยใกล้ชิดให้มีการรายงานตัวเลขการส่งออกทุกวัน รวมทั้งให้มีการจัดทำแผนร่วมกันกับผู้ส่งออก เพื่อที่จะให้การส่งออกข้าวมีการกระจายตัวไปในแต่ละช่วงเวลา ไม่ให้ไปกระจุกตัวอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่ง เพราะหากเป็นเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกในประเทศและกระทบต่อราคาข้าวสารสำหรับผู้บริโภคได้ ซึ่งผู้ส่งออกได้มีการจัดทำแผนร่วมกันในการที่จะให้การส่งออกข้าวแต่ละไตรมาสมีการกระจายตัว และกำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าไตรมาสหนึ่งควรจะออกปริมาณเท่าใด โดยกระทรวงพาณิชย์ก็จะร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในการที่จะเดินหน้าตลาดข้าวไทยในตลาดโลกต่อไปอย่างป็นรูปธรรม รวมทั้งจะส่งเสริมการแปรรูปข้าวในการออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว

นายจूरินทร์ กล่าวว่า นอกจากนั้นได้มีการกำหนดแผนงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ เกษตรกรฯ โรงสี และผู้ส่งออกข้าวที่ต้องการที่จะให้ประเทศไทยได้ผลิตข้าวในพันธุ์ที่เป็นความต้องการของตลาดโลกเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะโดยใช้หลักของการตลาดนำการผลิต ซึ่งได้มีการจัดทำแผนร่วมกันและเร็วขึ้นจะมีการสัมมนายุทธศาสตร์ข้าว 5 ปี เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาข้าวไทย

นอกจากนี้ตนได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ของไทยทั่วโลกได้ติดตามสถานการณ์ข้าวในโลกอย่างใกล้ชิดทั้งในประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้ส่งออกข้าวที่เป็นคู่แข่งกับไทย และให้ประเมินสถานการณ์รายงานมายังกระทรวงพาณิชย์เพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวโลกร่วมกับสมาคมส่งออกข้าวไทยโดยใกล้ชิดตลอดระยะเวลา

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ราคาข้าวขาวในปัจจุบันที่ระดับตันละ 9,000-9,500 บาทเป็นระดับที่น่าพอใจของเกษตรกร โดยอยากให้รัฐบาลดูแลราคาข้าวในปีนี้อย่าให้ต่ำกว่าระดับตันละ 8,000 บาท ซึ่งทำให้เกษตรกรอยู่ได้กับระดับราคาดังกล่าว

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ในส่วนของราคาข้าวถุงนั้นกระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการปรับลดราคาข้าวถุง ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน ล่าสุดมีผู้ประกอบการข้าวถุงที่ร่วมหลายราย โดยช่วยปรับลดราคาข้าวถุง 5 กิโลกรัม ลงมา 8- 30.5% ซึ่งในระยะต่อไปจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม

นายระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตติ์นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า ราคาข้าวได้มีการปรับขึ้นไม่ต่ำกว่า 30 % .ในช่วงต้นปี ส่งผลถึงต้นทุนข้าวสารที่ผลิตข้าวสารสูงปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการข้าวถุงได้มีการปรับราคาข้าวสารสูงประมาณ 20 % ตั้งแต่เดือน ก.พ.แต่ในช่วงนี้ยังไม่มีการปรับราคาขึ้นอีก ประกอบกับผู้ประกอบการข้าวถุงได้เข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนซึ่งได้มีการปรับลดราคาข้าวถุงลงมาในช่วงราคา ตั้งแต่ 8% - 30.5%

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

จूरินท์ภครัฐ-เอกชนบริหารจุดสมดุลข้าวในประเทศและส่งออก ปลื้มเปลือกเจ้าพุ่งสูงสุดรอบ 10 ปี

“จूरินท์” ลงพื้นที่ถกร่วมภาครัฐและเอกชน ติดตามสถานการณ์ข้าวไทย ได้รับรายงานปีนี้มีผลผลิตข้าวสาร 18.8 ล้านตัน คาคบริโภคในประเทศ 8 ล้านตัน และส่งออก 7.5 ล้านตัน ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้า ปรับตัวทะลุตันละ 1 หมื่นถึง 1.1 หมื่นแล้ว สูงสุดในรอบ 10 ปี พร้อมสั่งทำแผนร่วมกับผู้ส่งออก อย่าส่งออกแบบกระจุกตัว ป้องกันราคาในประเทศพุ่งจนกระทบผู้บริโภค สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยยังมีแผนส่งออกรายไตรมาสแล้ว ย้ำข้าวในประเทศไม่ขาดแน่นอน

นายจूरินท์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมหารือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าข้าว ทั้งในและต่างประเทศ ที่บริษัท พงษ์ลาก จำกัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาติดตามสถานการณ์ข้าวร่วมกัน ทั้งในส่วนของผู้แทนของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว โรงสี ผู้ประกอบการข้าวถุง และผู้ส่งออก ซึ่งได้รับรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตปี 2562/63 จะมีปริมาณข้าวสารประมาณ 18.8 ล้านตัน และผู้ส่งออกได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีการส่งออกในปี 2563 ประมาณ 7.5 ล้านตัน รวมทั้งได้ประเมินตัวเลขการบริโภคและการแปรรูปภายในประมาณ 8 ล้านตัน

สำหรับราคาข้าวเปลือกเจ้า ข้าวสดในช่วงนี้อยู่ที่ 9,500 บาทต่อตัน ข้าวแห้ง ความชื้นมาตรฐาน 15% อยู่ที่ราคา 10,200 บาท ถึง 11,000 บาทต่อตัน ซึ่งถือเป็นราคาที่สูงสุดในรอบ 10 ปี ตรงกันกับตัวเลขที่เกษตรกรได้รายงาน ส่วนสถานการณ์ข้าวถุง ได้มีผู้ประกอบการข้าวถุงเข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ซึ่งได้มีการปรับลดราคาข้าวถุงลงมาในช่วงราคา ตั้งแต่ 8-30.5%

ทางการส่งออก ได้มีการดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ซึ่งสมาคมฯ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะส่งออกปีนี้ 7.5 ล้านตัน โดยได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศประสานงานกับผู้ส่งออกอย่างใกล้ชิด ให้มีการรายงานตัวเลขการส่งออกทุกวัน รวมทั้งให้มีการจัดทำแผนร่วมกันกับผู้ส่งออก เพื่อที่จะให้การส่งออกข้าวมีการกระจายตัวไปในแต่ละช่วงเวลา ไม่ให้ไปกระจุกตัวอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่ง เพราะหากเป็นเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกในประเทศและผลกระทบต่อราคาข้าวสารสำหรับผู้บริโภคได้ ซึ่งผู้ส่งออกได้มีการจัดทำแผนร่วมกันในการที่จะให้การส่งออกข้าวแต่ละไตรมาสมีการกระจายตัว และกำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าไตรมาสหนึ่งควรจะออกปริมาณเท่าใด ซึ่งสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบ

นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดแผนงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ เกษตรกร โรงสี และผู้ส่งออกข้าว ที่ต้องการที่จะให้ประเทศไทยผลิตข้าวในพันธุ์ที่เป็นความต้องการของตลาดโลก เพื่อการส่งออก โดยเฉพาะ โดยใช้หลักของการตลาดนำการผลิต ซึ่งได้มีการจัดทำแผนร่วมกันระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ เกษตรกร ผู้ผลิตข้าว โรงสี และสมาคมผู้ส่งออกข้าวแล้ว ขณะที่การทำตลาดส่งออก จะเดินหน้ารักษาตลาดเดิม และเปิดตลาดใหม่ และทวงคืนตลาดเก่าที่เสียไป เช่น อิรัก แต่ขณะนี้สถานการณ์ไม่ปกติ ไวรัสโควิด-19 ระบาด จึงต้องหยุดแผนไป หากสถานการณ์ปกติ ก็จะมีแผนที่จะสนับสนุนสินค้าข้าวนวัตกรรม ที่สามารถนำข้าวไปแปรรูปเป็นอาหารขบเคี้ยว กระทั่งเครื่องสำอาง และอื่นๆ และจะผลักดันให้สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน ที่มีความพร้อมทำตลาดขายข้าวออนไลน์ด้วย

ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ของไทยที่ประจำอยู่ทั่วโลก ติดตามสถานการณ์ข้าวอย่างใกล้ชิด ทั้งในประเทศที่เป็นผู้ผลิต และผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งของไทย โดยให้ ประเมินสถานการณ์รายงานมายังกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวโลกร่วมกับสมาคมส่งออกข้าวไทยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปี 2563 คาดว่าจะมีการส่งออกข้าว 7.5 ล้านตัน โดยแบ่งการส่งออกเป็นรายไตรมาส โดยไตรมาสแรกควรจะส่งออกได้ 1.8 ล้านตัน แต่ตัวเลขจริง 1.5 ล้านตัน เพราะช่วงแรกเวียดนามขายข้าวราคาถูกออกมามากในช่วงต้นปี แต่พอมมีปัญหาโควิด-19 เวียดนามชะลอการส่งออก และอินเดียยังไม่ชะลอรับคำสั่งซื้อ แต่จากนั้นอินเดียได้ชะลอรับออเดอร์ใหม่ ส่วนไตรมาส 2 คาดว่าจะดีขึ้น ส่งออกได้ 2 ล้านตัน ไตรมาส 3 ที่ 2 ล้านตัน และไตรมาส 4 อีก 2 ล้านตัน รวมทั้งปี 7.5 ล้านตัน ซึ่งตัวเลขจริงอาจจะขยับขึ้นเล็กน้อย แต่จะไม่มีปัญหาการขาดแคลนข้าว เพราะผลผลิตข้าวมีเพียงพอ ทั้งการส่งออกและบริโภคในประเทศ

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณนายจรินทร์ ที่ได้ทำนโยบายประกันรายได้ให้กับชาวนา ทำให้ชาวนาได้รับราคาข้าวที่เป็นธรรม และสูงเป็นที่พอใจ จากสมัยก่อนราคาข้าวสูงสุดอยู่ที่ 6,000 7,000 แต่วันนี้ ได้ราคา 9,500-9,700 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปี ที่มา Commerce News Agency (CNA)

แล้งดันราคาข้าวเปลือก 11,000 บาทต่อตัน แพงสุดรอบ 10 ปี จรินทร์มั่นใจไม่ขาดแคลน

พาณิชย์เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการส่งออกข้าวไทย หวั่นจะเกิดการขาดแคลนจากสภาวะปัญหา โควิด-19 หลังหารือยืนยัน ปริมาณข้าวเพียงพอและราคาข้าวสูงจะไม่มีการปรับขึ้นอย่างแน่นอน

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือและติดตามสถานการณ์การค้าข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับตัวแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า เพื่อติดตามสถานการณ์และหารือถึงสถานการณ์ผลผลิตข้าวภายในประเทศ เพื่อให้เกิดดุลยภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและความต้องการบริโภคภายใน และการส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19

จากการหารือเบื้องต้นพบว่า ปริมาณผลผลิตข้าวไทยในฤดูการผลิต 2562/63 คาดการณ์ว่าปริมาณข้าวจะออกสู่ตลาดอยู่ที่ 18.8 ล้านตัน ขณะที่การคาดการณ์การส่งออกข้าวไปต่างประเทศของปี 2563 คาดการณ์ว่าอยู่ที่ 7.5 ล้านตัน ส่วนปริมาณความต้องการบริโภคภายในประเทศทั้งปีคาดการณ์อยู่ที่ 8 ล้านตัน ขณะที่สถานการณ์ราคาข้าวเปลือก พบว่า ข้าวเปลือกสด ราคาตลาดณ ปัจจุบันอยู่ที่ 9,500 บาทต่อตัน ขณะที่ข้าว เปลือกแห้งที่ความชื้น 15% ราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 10,200 ถึง 11,000 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นราคาสูงสุดในรอบ 10 ปี

ทั้งนี้ เพื่อบริหารจัดการให้ปริมาณข้าวภายในประเทศให้มีเพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบัน กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับผู้ส่งออกข้าวจะจัดทำแผนการส่งออกข้าวร่วมกัน โดยจะกำหนดเป้าหมายให้การส่งออกข้าวแต่ละไตรมาส ควรจะมีปริมาณการส่งออกเท่าไรเพื่อให้ไม่กระทบต่อปริมาณค่าภายในประเทศโดยมีเป้าหมายไม่ต้องการให้การส่งออกข้าวแต่ละช่วงเวลาเกิดการกระจุกตัวและกระทบปริมาณข้าวภายใน รวมทั้งการจัดทำแผนการส่งออกโดยเน้น "ตลาดนำการผลิต" ซึ่งจะเป็นความร่วมมือกับทุกหน่วยงานร่วมกันจัดทำแผนการตลาดขึ้น

“เป้าหมายของการทำตลาดยังคงรักษาสถานะเดิมและเปิดตลาดใหม่หากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติจะเร่งผลักดันการส่งออกอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะตลาดอิรัก เป็นต้น พร้อมกันนี้ก็ส่งเสริมการนำข้าวมาเป็นวัตถุดิบใน

การผลิตสินค้าอาหารขม ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยนำเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อผลักดันให้สินค้าออกไปสู่ตลาดให้มากขึ้น”

นอกจากนี้ ยังส่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือ ทูตพาณิชย์ทั่วโลก ติดตามสถานการณ์ผู้ผลิตและผู้ส่งออกในตลาดโลกซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของไทย ให้รายงานกลับมาถึงสถานการณ์และผลกระทบเข้ามาเพื่อที่จะนำมาหารือและปรับปรุงแนวทางในการแข่งขันและขยายการส่งออกข้าวไทยไปในอนาคต อย่างไรก็ตามก็ได้นอกจากประชุมหารือร่วมกันติดตามถึงสถานการณ์ผลิตและสถานการณ์เข้าภายในประเทศและการส่งออกทั้งนี้ผู้ประกอบการข้าวถุงยางได้เข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปรับลดราคาข้าวถุงลง 8 – 30 % เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤต

ข้าวถุงที่ลดราคาอย่าง เช่น ข้าวมาบุญครองข้าวหอมมะลิ 100% ลดราคาจาก 299 บาทเหลือ 199 บาท ลด 100 บาทถือว่าลดประมาณ 33% รายถัดไปที่ลดเยอะข้าวเสาไห้ ตราเบญจรงค์ ลดจาก 128 บาทเหลือ 89 บาท ลดประมาณ 30% ถัดมาข้าวหอมมะลิตราปิ่นเงิน ลดราคาจาก 229 บาทเหลือ 169 บาท ลด 26.2% ข้าวหอมมะลิตราแสนดี ลดราคาจาก 197 เหลือ 179 ข้าวหอมมะลิตามบักซี 199 เหลือ 169 ข้าวเสาไห้ตราเบญจรงค์ 128 เหลือ 89 ข้าวพันธุ์ดีจาก 95 เหลือ 79 ข้าวปิ่นเงินหอมมะลิลดจาก 182 บาทเหลือ 159 บาท เป็นต้น โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 15 ราย อย่างไรก็ตาม

ล่าสุดข้าวตราฉัตรจากข้าวสารบรรจุถุงมีตราสัญลักษณ์โครงการ “พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน” จำนวน 200,000 ถุง ลดราคาจากเดิมที่เคยขาย 150 บาทเหลือ 115 บาท ลดถึง 35 บาทต่อถุง และยังมีผู้ประกอบการข้าวถุงสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า จากเป้าหมายที่ผู้ส่งออกคาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวไทยในปี 2563 จะอยู่ที่ 7.5 ล้านตัน และเพื่อให้ปริมาณการส่งออกข้าวสมดุลกับปริมาณความต้องการข้าวภายในประเทศ เบื้องต้น มองว่าการส่งออกข้าวแต่ละไตรมาสควรจะส่งออกข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ ไตรมาส 2 ส่งออกข้าวอยู่ที่ปริมาณ 2 ล้านตัน และไตรมาส 3 และ 4 เฉลี่ยการส่งออกแต่ละไตรมาสอยู่ที่ 2 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ ปริมาณการส่งออกทั้งปี เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ สำหรับการส่งออกข้าว ไตรมาส 1 ของปี 2563 เฉลี่ยการส่งออกอยู่ที่ 1.8 ล้านตัน ส่วนสถานการณ์ข้าวในตลาดโลกขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะ การส่งออกข้าวของประเทศเวียดนามในช่วง 3 เดือนแรก ของปี 2563 เวียดนามส่งออกข้าวในราคาถูกแต่เมื่อเจอปัญหาเรื่องของโควิด-19 ปัจจุบันทำให้เวียดนามชะลอการส่งออกลง รวมไปถึงอินเดียปัจจุบันพบว่าอินเดียมีปัญหาในเรื่องของสถานการณ์การขนส่ง เนื่องจากอินเดียประกาศปิดประเทศ 30 วันทำให้การขนส่งทางน้ำมีปัญหา ดังนั้น จะทำให้ปริมาณการส่งออกของอินเดียชะลอตัว ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อหรือผู้นำเข้า หันมาให้ความสนใจในการนำเข้าข้าวจากประเทศไทยมากขึ้น

ดังนั้น เรื่องของการส่งออกข้าวไปต่างประเทศจึงต้องมีการวางแผนและระมัดระวังเพื่อไม่ให้ผลกระทบ ต่อปริมาณความต้องการเข้าภายในประเทศดังนั้นการกำหนดปริมาณการส่งออกในแต่ละไตรมาสจะช่วยให้ปริมาณข้าวทั้งด้านการส่งออกและด้านการบริโภคมีความสมดุลกันและยืนยันว่าจะไม่ให้เข้าภายในประเทศเกิดการขาดแคลน

ส่วนในเรื่องของการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกปัจจุบันยังมองว่าข้าวไทยยังสามารถแข่งขัน ในตลาดโลกได้แม้ จะต้องยอมรับว่าราคาข้าวไทยสูงเป็นประวัติการณ์ เช่น ข้าวหอมมะลิปัจจุบันเฉลี่ยขายอยู่ที่ 1,100 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวขาว ของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 560-570 เหรียญสหรัฐต่อตันซึ่งสูงกว่าคู่แข่งอยู่ที่ประมาณ 50 – 80 เหรียญสหรัฐต่อตัน ถึงอย่างไร ก็ยังมองว่าข้าวไทยยังสามารถแข่งขันได้ เนื่องจากขณะนี้เวียดนามได้กำหนดปริมาณ

การส่งออกข้าวไปต่างประเทศต่อเดือนเฉลี่ยห้ามไม่ให้เกิน 4 แสนตันต่อเดือน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับอานิสงส์ มีคำสั่งซื้อเข้ามา เพิ่มขึ้น

นายระพีพัชร์ ธนถาวรภิตต์ นายกษมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวถุงในปัจจุบันยังคงตรึงราคาขายยังไม่มีมีการปรับขึ้นราคาแม้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ราคาตลาดจะมีการปรับราคาขึ้นเฉลี่ย 10-20 % จากปริมาณราคาข้าวที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม จากสภาวะปัญหาในปัจจุบันสมาชิกของสมาคมยังยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาข้าวถุงในขณะนี้แน่นอน

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกษมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรถือว่า ได้รับราคาจากการขายข้าว ที่สูงขึ้นซึ่งเป็นการขายข้าวในราคาดีในรอบ 10 ปีจากอดีตที่ขายข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ 6,000 – 7,000 บาทต่อตันปัจจุบันราคาข้าวอยู่ที่ 9,500-9,800 บาทต่อตัน สำหรับการดำเนินนโยบายประกันรายได้ของรัฐบาลมองว่าเป็นสิ่งที่ดีและต้องการให้เงินหน้าต่อไปเนื่องจากทำให้เกษตรกรยังคงได้รายได้ จากเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้น ซึ่งมองว่ายังคงต้องการให้ภาครัฐบาลเงินหน้าต่อไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ข้าวไทยครองใจชาวฮ่องกง สัดส่วนนำเข้ากว่า 63% เนเธอร์แลนด์เพิ่มชนิดข้าวนุ่ม

นางฉฉันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้น บวกกับสถานการณ์ข้าวลือเรื่องการห้ามส่งออกข้าวของเวียดนามเกี่ยวเนื่องมาถึงไทย ทำให้ชาวฮ่องกงตื่นตระหนกกับการกักตุนอาหารเพื่อบริโภค จึงเกิดการกักตุนข้าวในประเทศระลอก 2 ส่งผลให้ราคาของข้าวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งข้าวไทยในเดือนมกราคม 2563 ราคา กิโลกรัมละ 13.05 เหรียญฮ่องกง เดือนกุมภาพันธ์ปรับราคาขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 14.22 เหรียญฮ่องกง เดือนมีนาคม กิโลกรัมละ 17 เหรียญฮ่องกง หรือเท่ากับสูงขึ้น 30.27% เทียบกับเดือนมกราคม

ขณะที่ตัวเลข 2 เดือนแรกปี 2563 ฮ่องกงนำเข้าข้าวมูลค่า 58.12 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 16.63% หรือปริมาณ 57,957 ตัน นำเข้าจาก ไทย มูลค่า 36.80 ล้านดอลลาร์ สัดส่วน 63.33% ขยายตัว 13.96% ครองตลาดได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ รองลงมาคือ เวียดนาม 14.36% กัมพูชา 8.52% ญี่ปุ่น 4.59% จีน 4.01%

สินค้าข้าวเป็นสินค้าสงวนในฮ่องกงที่ต้องได้รับการควบคุมปริมาณให้เพียงพอต่อการบริโภคในท้องถิ่น โดยมีมาตรการควบคุมอุปสงค์ของข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชากรทั้งในยามปกติ และในภาวะฉุกเฉิน การนำเข้าต้องขออนุญาตจาก Trade & Industry Department ปัจจุบันมีสต็อกจำนวน 22,000 เมตริกตัน ซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคใน 1 เดือน ผู้บริโภคจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อข้าวกักตุนจำนวนมาก เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าที่มีอายุ อีกทั้งประเทศไทยยังมีข้าวเพียงพอในการส่งออก และบริโภคในประเทศอย่างมีเสถียรภาพ นางฉฉันภัสร์กล่าว

นางฉฉันภัสร์กล่าวว่า ข้อเสนอที่จะเพิ่มนำเข้า คือ ฮ่องกงนำเข้าข้าวไทยเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าวหอมมะลิซึ่งถือว่าเป็นข้าวพรีเมียมที่นิยมในกลุ่มแม่บ้านที่หาซื้อในซูเปอร์มาเก็ต ขณะเดียวกันผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง ได้ออกมายืนยันแล้วว่ามาตรการปิดด่านชายแดนเพิ่มเติมในฮ่องกงจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอาหารในฮ่องกงเนื่องจากการปิดด่านชายแดนดังกล่าวเป็นเพียงการควบคุมผู้โดยสารในการเข้าออกเท่านั้น โดยไม่มีผลต่อการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งชี้แจงเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่ขึ้นวาง

สินค้าในซูเปอร์มาเก็ตและร้านค้าปลีกที่ว่างเปล่านั้นเป็นเพราะข้าวไม่ได้ถูกนำมาเติมในคลังสินค้าได้ทันต่อความต้องการของประชาชน และที่สำคัญรัฐบาลฮ่องกงได้มีการตรวจสอบการค้าปลีกข้าวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้น และชาวฮ่องกงตื่นตระหนกกับการกักตุนข้าวเมื่อต้นเดือน ก.พ.63 และจากสถานการณ์ข่าวลือเรื่องการห้ามส่งออกข้าวของเวียดนามเกี่ยวเนื่องมาถึงไทย จึงเกิดการกักตุนข้าวในประเทศระลอก 2 อย่างไรก็ตาม ห้างค้าปลีก และซูเปอร์มาเก็ตบางแห่งได้กำหนดมาตรการจำกัดการซื้อข้าวให้ผู้บริโภคซื้อข้าวได้ไม่เกินคนละ 1 ถุง และไข่ไม่เกินคนละ 2 แพค

อีกประการคือผู้ผลิตข้าวไทยต้องกำหนดมาตรฐานคุณภาพข้าว เพื่อการเข้าถึงและขยายตลาดใหม่ๆ ขณะเดียวกัน ก็เป็นการรักษาตลาดเก่าด้วยเพราะผู้ซื้อจะมีทางเลือกหลากหลายมากขึ้น แต่ประเทศไทยต้องรักษามาตรฐานข้าวให้ได้ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคจะเห็นความแตกต่างระหว่างข้าวไทย และข้าวของคู่แข่ง เช่น เวียดนาม หรือกัมพูชา

อีกทั้งประเทศไทยยังเสียเปรียบด้านการแข่งขันด้านราคาจากการที่ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่า เมื่อเทียบกับประเทศ คู่แข่งในภูมิภาคนี้ ทำให้ราคาส่งออกข้าวไทยสูงกว่าประเทศส่งออกข้าวบางราย อีกทั้งยังขาดแคลนข้าวแดง และข้าว กข43 (RD43) เนื่องจากมีความต้องการบริโภคในประเทศสูงจากกลุ่มคนที่รักสุขภาพ ทำให้ขณะนี้ราคาของข้าวทั้ง 2 ชนิด พุ่งสูงขึ้นในตลาดฮ่องกงโดยสูงกว่าราคาข้าวหอมมะลิมาก

ทั้งนี้ ปี 2562 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจำนวน 316,946 ตันต่อปี และมีการบริโภคข้าวต่อคน เฉลี่ยอยู่ที่ 40 กิโลกรัม จากแหล่งนำเข้า 5 อันดับแรก ได้แก่ ไทย เวียดนาม จีนแผ่นดินใหญ่ กัมพูชา สหรัฐอเมริกา ตามลำดับ ที่มา มติชนออนไลน์

อานิสงส์พายุฤดูร้อนบรรเทาแล้งหลายพื้นที่

ฝนมาเติมน้ำในเขื่อนร่วม 600 ล้าน ลบ.ม. ผ่อนแล้งคลายตัวหลายพื้นที่ จับตามค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ผนึกป้องกระทบการผลิตน้ำประปาสำเร็จตามแผน

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผยว่า กอนช.ได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์ฝนที่ตกมาในขณะนี้ส่งผลดี เนื่องจากช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งน้ำทั่วประเทศ โดยพบว่า ตั้งแต่ 1 มี.ค.- 14 เม.ย. 63 มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศรวมแล้วกว่า 583 ล้านลูกบาศก์เมตร สูงสุดที่ภาคใต้ปริมาณน้ำ 241 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคเหนือ 132 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันตก 98 ล้านลูกบาศก์เมตร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 82 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างฯขนาดใหญ่อ่างต่างๆ เพิ่มขึ้น

อาทิ เขื่อนภูมิพลมีน้ำไหลลงอ่างฯ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ 87 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนอุบลรัตน์ 16 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นต้น ขณะเดียวกัน กอนช.ยังได้คาดการณ์ปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างฯ ในช่วง 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63 คาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯประมาณ 4,269 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่ง กอนช.ได้เน้นย้ำหน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งน้ำทุกแห่ง เร่งแผนเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำรองไว้สำหรับฤดูแล้งหน้า และเกิดความมั่นคงน้ำในอนาคต

ขณะเดียวกัน กอนช.ยังได้ติดตามสถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี ซึ่งพบว่าน้ำทะเลหนุนสูงกว่าปกติมากกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง และเกินมาตรฐานน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาในบางช่วงเวลา ซึ่ง

ก่อนช. ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ โดยกรมชลประทาน (ชป.) ได้เพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 70 ลูกบาศก์เมตร /วินาที เป็น 80 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เมื่อวันที่ 4-6 เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อช่วยผลักดันความเค็มในช่วงที่น้ำทะเลหนุน 9-12 เม.ย.

ปัจจุบันได้เพิ่มการระบายจากเขื่อนพระรามหกเป็น 10 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ขณะเดียวกัน ได้ดำเนินการร่วมกับการประปานครหลวง (กปน.) ในการกระแทกคลื่นความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา (water hammer) เพื่อลดการรุกคืบของน้ำเค็มที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดรับน้ำดิบของ กปน. ส่งผลทำให้ไม่กระทบต่อคุณภาพน้ำประปา และประชาชน

ทั้งนี้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ องค์การมหาชน (สสน.) คาดการณ์ในช่วงวันที่ 17 - 18 เม.ย. 63 ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง คือในช่วง 0.25-0.5 กรัม/ลิตร และอาจมีค่าความเค็มเกินมาตรฐานน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปามากกว่า 0.50 กรัม/ลิตร ได้ในบางช่วงเวลา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ ก่อนช.จะปฏิบัติการต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาด้วย

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

กรมชลประทานขอเกษตรกรปลูกข้าวนาปีรอฝนตกชุก

"กรมชลประทาน" ย้ำน้ำในเขื่อนสำรองไว้ใช้อุปโภคบริโภคต้นฤดูฝน ขอเกษตรกรปลูกข้าวนาปีรอฝนตกชุกปกติ

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.63 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบัน (16 เม.ย. 63) มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกันประมาณ 36,671 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯ มีน้ำใช้การได้ประมาณ 12,977 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำรวมกัน 8,930 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 36 ของความจุอ่างฯ มีน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 2,234 ล้าน ลบ.ม.

ด้านผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งทั่วประเทศ ปัจจุบัน (16 เม.ย. 63) มีการใช้น้ำไปแล้ว 15,746 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 89 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้ว 4,229 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 94 ของแผนฯ

ด้านการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563 ปัจจุบัน(ข้อมูล ณ วันที่ 15 เม.ย. 63) ทั้งประเทศมีการทำนาปรังไปแล้ว 4.21 ล้านไร่(แผนฯวางไว้ 2.31 ล้านไร่) เกินแผนฯไปแล้วร้อยละ 82 เกือบเกี่ยวแล้ว 2.56 ล้านไร่ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่มีแผนการเพาะปลูกข้าวนาปีปรัง เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนมีไม่เพียงพอที่จะสนับสนุน แต่จากการสำรวจพบว่ามีการทำนาปรังไปแล้วประมาณ 1.98 ล้านไร่ เกือบเกี่ยวแล้ว 1.75 ล้านไร่ ส่วนใหญ่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ทำการเพาะปลูก

สำหรับแผนการเพาะปลูกข้าวนาปีฤดูฝนในเขตชลประทานปี 2563 ได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งประเทศ 16.79 ล้านไร่ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา กำหนดให้มีการเพาะปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 265,000 ไร่ โดยเริ่มส่งน้ำให้ทำนาปีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เพื่อให้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2563 ปัจจุบันเกษตรกรได้เริ่มทำการเพาะปลูกไปแล้ว 20,346 ไร่ หลังจากนั้นจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากลุ่มน้ำยมตอนบนในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัด

สุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก รวมไปถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างด้วย ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 12
ทุ่ง

เนื่องจากปีนี้มีปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย ต้องสงวนไว้ใช้เฉพาะการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น
จึงไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการทำนาปีแบบเลื่อนเวลาเหมือนเช่นปีที่ผ่านมาได้ เห็นควรให้เกษตรกรเริ่มทำนาเมื่อ
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนตกชุกปกติ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำให้ทำการเพาะปลูกตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2563 และพื้นที่ตอนให้ทำการเพาะปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ส่วนพื้นที่อื่นๆ แนะนำให้ทำการเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนและมีปริมาณในแหล่ง
น้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันตก แนะนำให้ทำการเพาะปลูกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563
และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ให้ทำการเพาะปลูกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้ว ขอให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชให้
สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบกับต้องมีฝนตกในพื้นที่สม่ำเสมอด้วย เพื่อให้มีน้ำ
เพียงพอต่อการเตรียมแปลงและปลูกข้าว เน้นให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานเสริม กรณีที่เกิดฝนทิ้งช่วง
ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

กรมการข้าวเดินทางสู่ภัยโควิด เปิดสื่อกลางกลุ่มตลาดข้าวเฉพาะคุณภาพดี

เกษตรจับมือกลุ่มชาวนา ผลิตข้าวตลาดเฉพาะเพื่อสนับสนุนโครงการ Niche Market และสร้างรายได้ให้
กลุ่มเกษตรกร ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายสุตสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการ
ข้าว กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางรัฐบาลได้กำหนด
มาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ ชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด กรมการข้าวไม่ได้นิ่งนอนใจต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้เปิดตลาดข้าวออนไลน์

เป็นสื่อกลางเพื่อสนับสนุนโครงการสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) โดยเปิดช่องทางการ
จำหน่ายให้พบกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง และสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
ดังกล่าว โดยเปิดจำหน่ายข้าวตลาดเฉพาะ ประเภทข้าวหอมมะลิเพื่อสุขภาพ หรือข้าวสีต่างๆ อาทิ ข้าวมะลินิล
สุรินทร์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวมะลิตำหนองคาย ข้าวทับทิมชุมแพ และข้าวเหนียวลิ้มผัว ซึ่งมีสรรพคุณสารต้านอนุมูล
อิสระสูง และช่วยบำรุงสุขภาพ รวมถึงข้าวพื้นเมืองต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์การเกษตร ทุ่งวัดสิงห์ จำกัด, วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้าน
จำปา, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาธรรมชาติ, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ข้าวตำบลบ้านผึ้ง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวเก่า(ข้าวลิ้มผัว), เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม,
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ, วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาดตำบลโพหนอง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ทำนาอินทรีย์ตำบลวังชะโอน, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางบ้านสุขสำราญ, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์กุดแค
ด่อน หรือ Facebook Fanpage : Rice News Channel อีกทั้งสามารถสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ กอง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โทร 02-561-5360

ที่มา กรมการข้าว

ราคาข้าวฟุ้งรอบ 10 ปี ใครได้-ใครเสีย ?

ปัจจัยทั้งภายในและนอกประเทศ เฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้คู่แข่งส่งออกข้าวทั้งอินเดีย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมามีข้อจำกัดการส่งออก และเพื่อคงสต็อกข้าวไว้บริโภคในประเทศให้มากขึ้น ส่งผลให้ผู้นำเข้าเล็งคำสั่งซื้อมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่ภัยแล้งที่รุนแรง มีผลให้ผลผลิตข้าวเปลือกและข้าวสารของไทยที่ใช้บริโภคภายในและส่งออกมีปริมาณที่ลดลง โรงสี ผู้ค้า ผู้ส่งออกข้าวแย่งซื้อต้นราคาขายสูงสุดในรอบ 10 ปี

โดยราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ในเวลานี้ ในกลุ่มที่ขึ้นแรงสุดคือข้าวเปลือกเจ้า โดยโรงสีรับซื้อที่ 10,500- 11,200 บาทต่อตัน (จากตันปีอยู่ที่ 7,600-8,000 บาทต่อตัน) สีแปรเป็นข้าวสารขายที่ 16.00-17.50 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) หรือ 16,000-17,500 บาทต่อตัน ต้นราคาข้าวส่งออกของไทย (ข้าวขาว 5% ราคาเอฟโอบี) ณ เวลานี้เฉลี่ยที่ 575-580 ดอลลาร์ต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวสารบรรจุถุง (ในกลุ่มข้าวขาว) ราคาปรับขึ้นจากตันปีแล้วในเวลานี้ 10-20% คำถามคือ ใครได้ หรือใครเสียจากสถานการณ์ในครั้งนี้

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ ระบุว่า ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ในครั้งนี้แน่นอนคือ 1.ชาวนาที่ขายข้าวเปลือกได้ราคาสูงขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งชาวนาที่เพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตไป และชาวนาในพื้นที่ชลประทานที่ยังมีผลผลิตรอการเก็บเกี่ยว รวมถึงชาวนาในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำสาธารณะที่ยังพอมีน้ำให้สูบน้ำมา ชาวนาบางส่วนในภาคอีสานที่ยังพอมีข้าวที่เก็บไว้ในยุ้งฉางที่สามารถทยอยขายได้ ซึ่งนอกจากข้าวเปลือกเจ้าที่ขายได้ราคากว่า 10,000 บาทต่อตันแล้ว ในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลิ (ที่ผลผลิตเวลานี้มีไม่มาก) ขายได้ที่ 15,000-16,800 บาทต่อตัน, ข้าวหอมปทุมธานี 12,500 บาทต่อตัน และข้าวเปลือกเหนียว (กข.6) 16,500-17,800 บาทต่อตัน (ราคา ณ วันที่ 15 เม.ย.2563)

“ชาวนาได้ประโยชน์จากราคาข้าวเปลือกราคาสูงขึ้นในครั้งนี้ แต่แค่บางส่วน แต่ส่วนใหญ่ถูกบล็อกจากภัยแล้ง ทำให้ไม่สามารถทำนาได้ ต้องรอน้ำฝนที่จะมาถึง”

2.จากราคาข้าวเปลือกที่สูงขึ้นมากดังกล่าว รัฐบาลได้รับอานิสงส์ไม่ต้องจ่ายชดเชยประกันรายได้ข้าว จากราคาข้าวในตลาดสูงกว่าราคาประกัน โดยข้าวเปลือกเจ้ารัฐบาลประกันรายได้ไว้ที่ 10,000 บาทต่อตัน, ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาทต่อตัน และข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาทต่อตัน รัฐบาลสามารถประหยัดงบประมาณไม่ต้องจ่ายชดเชย และสามารถนำไปใช้เยียวยาภาคส่วนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้มากขึ้น

3.โรงสีได้ประโยชน์จากซื้อข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารส่งให้ผู้ส่งออก ผู้ค้าข้าว และผู้ผลิตข้าวถุง แม้ต้นทุนข้าวเปลือกจะสูงขึ้นแต่ก็ขายข้าวสารได้ในราคาที่สูงขึ้น (ราคาข้าวขาว 5% ณ วันที่ 15 เม.ย.2563 อยู่ที่ 16.00-16.60 บาทต่อ กก. หรือ 1,600-1,660 บาทต่อกระสอบ 100 กก. เทียบกับเดือนมกราคม (3 ม.ค.63) อยู่ที่ 11.80-12.00 บาทต่อ กก. หรือ 1,180-1,200 บาทต่อกระสอบ)

4.ผู้ส่งออกได้ประโยชน์แม้จะมีต้นทุนข้าวสารที่สูงขึ้น แต่ก็ขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นเช่นกัน จาก 1 เดือนที่ผ่านมา ราคาข้าวขาว 5% ส่งออกที่ 512 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ณ ปัจจุบันเฉลี่ยที่ 570-580 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน หรือขึ้นมาประมาณ 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเพิ่มขึ้น 2,240 บาทต่อตัน คำนวณที่ 32 บาทต่อดอลลาร์)

5.ผู้ประกอบการข้าวถุงได้ประโยชน์จากราคาข้าวถุงที่ปรับเพิ่มขึ้น 10-20% โดยหากรายใดมีสต็อกข้าวเปลือกที่ซื้อไว้ในราคาเฉลี่ยกว่า 7,000 บาทต่อตันช่วงปลายปี เพื่อสีแปรข้าวถุงในช่วงนี้ก็สามารรถขยายโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพื่อทำกำไรได้ 10-15% รวมถึงปรับราคาขึ้นได้ตามต้นทุนวัตถุดิบใหม่ ตามสถานการณ์ราคาข้าวถุงที่

ปรับขึ้น และ 6 ผู้ประกอบการห้างค้าปลีก หรือโมเดิร์นเทรดที่คิดค่าวางจำหน่ายข้าวถุง และบวกกำไรจากส่วนต่างๆ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 20%

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า แม้เวลานี้ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตข้าวถุงในส่วนของข้าวขาวปรับขึ้น 30% ข้าวหอมปทุมธานีปรับขึ้น 20% และข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น 10% แต่มีผู้ประกอบการแจ้งทางห้างค้าปลีกหรือโมเดิร์นเทรดเพื่อขอปรับราคาขึ้นข้าวถุงไม่มาก ขณะที่ส่วนใหญ่ยังตรึงราคา และอีกส่วนหนึ่งยังมีการทำโปรโมชั่นข้าวถุงราคาประหยัดเพื่อส่งเสริมการขายร่วมกับทางห้างฯ

สำหรับข้าวถุงขนาด 5 กก.ราคาเคยขึ้นไปสูงสุดเมื่อปี 2551 สมัยที่นายมีงษ์ขวัญ แสงสุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งในปีนั้นเกิดวิกฤติราคาข้าวในตลาดโลกทะยานสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ผลจากประเทศผู้ผลิตรายสำคัญโดยเฉพาะเวียดนามและอินเดียประสบภาวะผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติ ทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวส่งออกลดลง รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศมีมาตรการชะลอการส่งออก โดยเพิ่มเพดานราคาส่งออกข้าวขึ้นต่ำและระงับการทำสัญญาการส่งออกข้าว เพื่อระงับไม่ให้ราคาข้าวในประเทศสูงขึ้นมากเกินไป

ในปีนั้นประเทศผู้นำเข้าข้าวเร่งนำเข้า จากเกรงราคาจะสูงขึ้นและมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีผลถึงราคาข้าวในไทยปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยราคาข้าวหอมมะลิบรรจุถุงขึ้นไปถึง 350 บาท และข้าวขาว 250 บาทต่อ 5 กก.

“จากวิกฤติครั้งนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดเพดานข้าวหน้า ในส่วนของข้าวหอมมะลิราคาหน้าถุงต้องไม่เกิน 280 บาท และข้าวขาวไม่เกิน 180 บาทต่อ 5 กิโลกรัม เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อน ซึ่งผ่านมา 10 กว่าปีราคาข้าวถุงก็เฉลี่ยอยู่ที่वलกลบ 100 บาทตัน ๆ ต่อ 5 กิโลกรัม จากเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ คู่แข่งขันมาก”

ทั้งนี้ข้าว 1 ถุงมีต้นทุนข้าวสารกว่า 95% ที่เหลือเป็นค่าถุงบรรจุ 6 บาทต่อถุง ขณะที่ห้างจะคิดค่ากำไรพื้นฐาน (Front Margin) ค่ากำไรจากการทำสัญญาการค้า (Back Margin) ค่าขนส่งในศูนย์กระจายสินค้า ค่าตอบแทนการขาย (Rebate) จากการทำโปรโมชั่นลดราคาเพิ่มยอดจำหน่าย 10% ต่อถุง ที่ผู้ประกอบการข้าวถุงต้องรับภาระค่าใช้จ่าย สรุปแล้วห้างจะเป็นผู้ได้รับผลตอบแทนมากกว่า ขณะที่ผู้ประกอบการจะมีกำไรจากรายได้ทั้งหมดเฉลี่ยประมาณ 1% เท่านั้น โดยที่เน้นवलลุ่มการขายเป็นหลัก

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนา และเกษตรกรไทย กล่าวว่า ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผู้บริโภคไม่ต้องห่วงว่าข้าวจะขาดแคลน เพราะยังมีข้าวรอบนารังรอเก็บเกี่ยวอีกเป็นล้านไร่ โดยชาวนาปลูกทั้งในพื้นที่ชลประทาน พื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำที่ยังพอน้ำ หรือใช้น้ำจากการขุดบ่อบาดาล ซึ่งชาวนาก็ต้องทำนาเพราะเป็นอาชีพ ที่ไหนมีน้ำก็ต้องทำ ยิ่งได้ราคาดีก็ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ราคาข้าวเปลือกเจ้าที่ปรับขึ้นมาที่ระดับ 1 หมื่นบาทต่อตันก็ขอให้ทุกฝ่ายยินดีกับชาวนาด้วย เพราะแต่ก่อนชาวนาขายข้าวเปลือกได้แค่ 5,000-6,000 ต่อตัน แทบไม่มีกำไร แต่หากขายได้ 8,000 บาทต่อตันขึ้นไปชาวนาอยู่ได้

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่าจากประเทศคู่แข่งส่งออกข้าวมีข้อจำกัดในการส่งออกช่วงโควิด-19 ระบาด เช่น อินเดียมีการปิดเมือง (ล็อกดาวน์) ทำให้มีปัญหาในการขนส่งและส่งออกสินค้า เวียดนามจำกัดการส่งออกเหลือ 4 แสนตันต่อเดือน (เม.ย.-พ.ค.) กัมพูชาไม่ให้ส่งออกข้าวขาวให้ส่งออกเฉพาะข้าวหอม เมียนมาไม่ออกใบอนุญาตส่งออกข้าวสำหรับออเดอร์ใหม่เพื่อไว้บริโภคในประเทศ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้คาคอเดอร์บางส่วนจะไหลมาที่ไทยมากขึ้น

บทสรุปราคาข้าวเปลือกและข้าวสารที่ปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 10 ปี ชี้ชัดแล้วว่า ผู้ที่ได้ประโยชน์มี 6 ฝ่ายคือ เกษตรกร รัฐบาล ผู้ส่งออก โรงสี ผู้ประกอบการข้าวถุง โมเดิร์นเทรด โดยได้มากน้อยแตกต่างกันไป ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือผู้บริโภคที่ต้องควักจ่ายค่าข้าวในราคาที่สูงขึ้นนั่นเอง

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

ตรวจสอบต็อกข้าวโลกช่วงโควิด จีนตนมากที่สุดพร้อมขยาย

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ ได้เขียนบทความเรื่อง สถานการณ์ตลาดข้าวโลกเมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19 ความตอนหนึ่งว่า

ในสถานการณ์ที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มมีการระบาดจากประเทศจีน เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา และขณะนี้ได้แพร่กระจายไปในวงกว้างทุกภูมิภาคของโลกและมีผู้ติดเชื้อและผู้ล้มตายเป็นจำนวนมาก ประกอบกับภัยแล้งที่เกิดกับประเทศของผู้ส่งออกข้าวสำคัญหลายประเทศในปีที่ผ่านมา กำลังสร้างความตื่นกลัวที่เชื่อมโยงไปถึงภาวะการขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะประเทศที่ประชากรบริโภคข้าวเป็นอาหารจานหลักและมีการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่างก็เตรียมสำรองข้าวให้มากขึ้นเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินและปกป้องภาวะการขาดแคลนอาหารของประชากรในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการรักษาเสถียรภาพของราคาอาหารไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นปัญหาทางสังคมตามมา ทำให้ประเทศผู้นำเข้าข้าวหลายประเทศจำเป็นต้องเพิ่มคำสั่งซื้อจากตลาดการค้าข้าวเพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้

ในส่วนของประเทศที่มีอุปทานข้าวส่วนเกินจากความต้องการใช้ภายในประเทศและมีอัตราการพึ่งพิงตนเองด้านสินค้าข้าวได้สูง ซึ่งได้แก่ประเทศผู้ส่งออกข้าวเดิม อย่างเช่น อินเดีย ไทย เวียดนาม และปากีสถาน รวมถึงประเทศในตลาดข้าวเกิดใหม่ เช่น เมียนมา และกัมพูชา เป็นต้น ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินหรือให้ระงับการเคลื่อนย้าย (lock down) ทำให้โซ่อุปทานการส่งออกหยุดชะงักหรือเกิดภาวะตึงตัวของอุปทานส่งออก เมื่อผนวกกับความตื่นตระหนกของประชากรภายในประเทศได้นำไปสู่การกักตุนอาหารภายในครัวเรือน อุปสงค์ของความต้องการในครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะหนึ่ง ได้กดดันระดับราคาข้าวภายในประเทศให้ปรับตัวสูงขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน ทำให้หลายประเทศต่างเร่งสำรวจสต็อกเพื่อการกันสำรองไว้ให้เพียงพอกับภาวะฉุกเฉินด้านอาหารภายในประเทศของตน เช่น เวียดนาม ได้มีมาตรการของรัฐให้ผู้ประกอบการค้าข้าวชะลอรับคำสั่งซื้อจากประเทศผู้นำเข้าเพื่อการสำรวจปริมาณสต็อกข้าว

ส่วนอินเดียนั้นผู้ประกอบการส่งออกได้รับผลกระทบจากการมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายผู้คน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 และต้องชะลอการรับคำสั่งซื้อเพราะมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาวะชะงักในโซ่อุปทานการส่งออกสินค้าข้าวตามมา

กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา(USDA) ได้รายงานว่าในปี 2562 โลกมีสต็อกข้าวโดยรวมจำนวน 175.32 ล้านตัน ซึ่งได้สะสมสูงขึ้นกว่าเมื่อครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 25 ในจำนวนนี้ประเทศจีนที่มีประชากรมากที่สุดในโลกมีปริมาณสต็อกข้าวปริมาณ 115 ล้านตัน หรือร้อยละ 65.60 ของปริมาณสต็อกข้าวโลก และจีนได้มีการสะสมสต็อกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบเท่าตัวในครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา อันเป็นผลจากนโยบายการจัดซื้อข้าวในระดับราคาสูงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ในส่วนของอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก มีการสะสมสต็อกอยู่ประมาณ 29.5 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.75 ของปริมาณความต้องการข้าวภายในประเทศ อีกทั้งมีความสามารถในการพึ่งพิงตนเอง

ด้านข้าวในระดับสูง ได้มีการระบายสต็อกข้าวจากโครงการพยุภราคาของภาครัฐสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในระดับราคาที่ต่ำ การมีสต็อกจำนวนน้อยของอินเดียเมื่อเทียบกับจีน ไม่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญสู่มาตรการการระงับการส่งออกข้าวของอินเดีย

ในกรณีของเวียดนามซึ่งเป็นผู้ส่งออกลำดับ 3 ของโลก(รองจากอินเดีย และไทย) พบว่ามีการสะสมสต็อกประมาณ 0.67 ล้านตัน แม้จะมีจำนวนน้อยแต่การปลูกข้าวในเวียดนามสามารถเพาะปลูกได้มากกว่าสองครั้งในรอบปีในหลายพื้นที่ ทำให้แรงกดดันต่อความไม่มั่นคงด้านอาหารจานหลักของเวียดนามมีในช่วงสั้น ๆ จากความมีจำกัดของปริมาณสต็อก อย่างไรก็ตาม เวียดนามสามารถที่จะดำเนินการผลิตได้เป็นปกติเมื่อฤดูฝนมาถึง

ส่วนไทยซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับ 3 รองจากอินเดีย มีปริมาณสต็อกข้าวประมาณ 4.24 ล้านตัน ไทยเคยมีสต็อกข้าวจำนวนมากจากโครงการรับจำนำราคาสูงในช่วงปี 2554-2557 และขณะนี้ได้ระบายสต็อกจากโครงการรับจำนำไปเกือบหมดแล้ว ปริมาณสต็อกข้าวที่มีอยู่จึงเป็นสต็อกข้าวในมือของเอกชนเป็นสำคัญและมีปริมาณสต็อกในประเทศมากพอที่จะยังคงสนับสนุนให้กลไกการส่งออกข้าวสู่ตลาดต่างประเทศไม่หยุดชะงัก ขณะเดียวกันก็จะไม่ทำให้ระดับราคาในประเทศขาดเสถียรภาพ

สำหรับประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวนสต็อกข้าวประมาณ 3.4 และ 3.5 ล้านตัน ตามลำดับ ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อาจต้องทำให้ประเทศทั้งสองมีการนำเข้าข้าวเพื่อการสำรองในยามฉุกเฉินมากขึ้น

ดังนั้น ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกอยู่ในขณะนี้ประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารด้านข้าวในระดับสูงในเอเชีย เช่น ไทย อินเดีย รวมถึงเมียนมาและเวียดนาม จะยังมีอุปทานส่วนเกินที่จะป้อนสู่ตลาดส่งออกข้าวทำให้อุปทานการส่งออกข้าวไม่ถึงกับหยุดชะงัก นอกจากนี้การมีสต็อกข้าวจำนวนมากของจีนหรือประมาณร้อยละ 80.58 ของปริมาณการบริโภคข้าวในประเทศจะเอื้อให้จีนสามารถระบายสต็อกข้าวเพื่อเพิ่มอุปทานในตลาดการค้าข้าวได้ตลอดเวลาหากราคาในตลาดการค้าข้าวโลกปรับตัวสูงขึ้นมากและลดแรงกดดันต่อตลาดการค้าข้าวโลกอันเนื่องจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของอุปสงค์การนำเข้าข้าวของบางประเทศ

รศ.สมพรได้สรุปว่า ตลาดการค้าข้าวโลกเป็นตลาดที่จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ผ่นวกกับปัจจัยด้านภัยแล้ง ได้ส่งผลให้ระดับราคาข้าวได้ปรับตัวสูงขึ้นนับแต่ปลายเดือนธันวาคมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (8 เม.ย.) ระดับราคาข้าวสารเจ้า 100% 5% และ และ 25% ได้ปรับตัวสูงขึ้นไปแล้วถึงเกือบร้อยละ 20 รวมถึงราคาข้าวหอมปทุมธานีที่เป็นสินค้าทดแทนกับข้าวหอมมะลิแต่สถานการณ์ดังกล่าวจะเป็นการปรับตัวของระดับราคาเนื่องจากภาวะตลาดข้าวตึงตัวในระยะสั้น ๆ อันเนื่องมาจากภาวะการชะลอตัวของอุปทานส่งออกข้าวจากมาตรการจำกัดการเคลื่อนย้ายและมาตรการหยุดรับคำสั่งซื้อชั่วคราวของบางประเทศ ผ่นวกกับการขยายตัวของอุปสงค์การนำเข้าของบางประเทศเพื่อการสำรองข้าวไว้ในภาวะฉุกเฉินและการสร้างเสถียรภาพด้าน ราคาภายในประเทศ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะคลี่คลายลงเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้

นอกจากนี้การสะสมสต็อกในจำนวนมากของโลกและของจีนจะทำให้วิกฤติข้าวแพงไม่น่าจะเกิดขึ้น เพราะเมื่อระดับราคาข้าวปรับตัวสูงมากขึ้นจีนซึ่งเป็นผู้สะสมสต็อกรายใหญ่ของโลกจะระบายข้าวจากสต็อกเพิ่มสูงขึ้น และจะช่วยผ่อนคลายความตึงตัวของตลาดการค้าข้าวโลกตามมาด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ข้าวเป็นพืชอายุสั้นโดยเฉพาะข้าวพันธุ์ไม่ไวแสงซึ่งมีช่วงจากปลูกถึงเก็บเกี่ยว ในช่วง 3 ถึง 4 เดือนระดับราคาข้าวที่ปรับตัวสูงขึ้น จะทำให้เกิดการสนองตอบทางด้านอุปทานและการขยายตัวของผลผลิตตามมา

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

แล้งทุบเกษตรกร ข้าว-มันหาย 12 ล้านตัน

แล้งลาม ทุบผลผลิตสินค้าเกษตรрубหนัก ข้าว มัน สับปะรด ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อนร่องระงม ผลผลิตไม่พอป้อนโรงแปรรูปส่งออก ดันต้นทุนพุ่ง สรท.จี้รัฐประกาศเป็นภัยพิบัติแห่งชาติหวังใช้แรงคู่ค้า รับผิดชอบต่อกรรมชลประทาน รายงาน ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 ว่า ณ ปัจจุบันมีจังหวัดที่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว 24 จังหวัด 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ) มีปริมาณน้ำใช้การได้ 2,301 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพียง 13% ของความจุ้น้ำใช้การ มีข้าวนาปรังทั่วประเทศที่รอเก็บเกี่ยวอีก 1.92 ล้านไร่เสี่ยงได้รับความเสียหาย ยังไม่รวมถึงพืชเกษตรอื่นๆ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปส่งออกอีกหลายชนิดที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นทุกขณะ ซึ่งหากประเมินพืชเกษตรที่สำคัญ อย่างข้าวเปลือกและมันสำปะหลัง ผลผลิตหายไปจากปีก่อนแล้ว 12.5 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดผลผลิตข้าวเปลือกไทยปี 2562/2563 จะมีประมาณ 28 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปีที่แล้วที่มีผลผลิต 32 ล้านตัน คิดเป็นข้าวสารราว 18.5 ล้านตัน (ใช้บริโภคในประเทศประมาณ 10 ล้านตัน และเป้าหมายส่งออก 7.5 ล้านตัน) จากปีที่แล้ว 21 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลกระทบจากภัยแล้ง ผลที่ตามมาคือราคาข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้ ณ เวลานี้เฉลี่ยที่ 10,200-11,200 บาทต่อตัน คิดเป็นราคาข้าวสาร 17,500 บาทต่อตัน และราคาข้าวสารส่งออก 575-580 ดอลลาร์สหรัฐฯ สูงสุดรอบ 10 ปี

“ราคาข้าวที่ปรับสูงขึ้นเป็นผลดีกับชาวนา แต่จะกระทบผู้บริโภค รวมถึงต้นทุนส่งออกในกลุ่มข้าวขาวที่ปรับตัวสูงขึ้นรอบ 10 ปีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ภาครัฐที่คู่แข่งชั้นมีข้อจำกัดในการส่งออกข้าวในช่วงโควิด-19 ระบาด เช่น อินเดียมีการล็อกดาวน์ ทำให้มีปัญหาในการขนส่งสินค้า เวียดนามจำกัดการส่งออกเหลือ 4 แสนตันต่อเดือน (เม.ย.-พ.ค.) กัมพูชาไม่ให้ส่งออกข้าวขาวให้ส่งออกเฉพาะข้าวหอม เมียนมาไม่ออกใบอนุญาตส่งออกข้าวสำหรับออร์เดอร์ใหม่เพื่อไว้บริโภคในประเทศ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้คาดการณ์ว่าบางส่วนจะไหลมาที่ไทยมากขึ้น”

นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย เผยว่า จากแล้งหนัก คาดผลผลิตมันสำปะหลังของไทยปีนี้ (ปีผลิต 2562/2563) จะเหลือเพียง 19.50 ล้านตัน จากปีที่แล้ว 28 ล้านตันเศษ และถือว่าต่ำสุดในรอบ 15 ปี นับจากปีผลิต 2547/48 ที่มีผลผลิต 16.94 ล้านตัน (จากเพลี้ยสีชมพูระบาด) ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรเวลานี้เหลือ 1-2 ตันต่อไร่ จากปกติเฉลี่ย 3.5-3.6 ตันต่อไร่ จะส่งผลทำให้การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยปีนี้ลดลง โดยมันเส้นคาดจะเหลือระดับ 2 ล้านตัน จากปีที่แล้ว 3 ล้านตัน และแป้งมันสำปะหลังคาดจะลดลง 15% จากปีที่แล้วส่งออก 4 ล้านตัน

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เผยว่า ภัยแล้งที่รุนแรงในปีนี้ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรที่ใช้แปรรูปส่งออกได้รับความเสียหาย มีผลต่อปริมาณวัตถุดิบป้อนโรงงานลดลงและขาดแคลน อาทิ สับปะรด เดิมคาดผลผลิตปี 2563 จะมีประมาณ 1 ล้านตัน แต่จากภัยแล้งคาดจะมีผลต่อผลผลิตที่จะออกมาเดือนพฤษภาคม-กันยายน ลดลง 30-40% เวลานี้ผลผลิตสับปะรดเข้าโรงงานมี 2,800-2,900 ตันต่อวัน จากปกติใช้ผลผลิตราว 5,000 ตันต่อวัน และราคาสับปะรดป้อนโรงงานอยู่ที่ 10.50-12 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอีกจากผลผลิตมีน้อย

ในกลุ่มฝัก อาทิ ข้าวโพดอ่อน เวลานี้ผลผลิตลดลงประมาณ 10-20% ข้าวโพดหวานปีนี้พื้นที่เพาะปลูกที่ไม่สามารถปลูกได้ราว 50% จึงคาดว่าผลผลิตจะลดลง 30-50% ราคาซื้อในช่วงนี้อยู่ที่ 5.20 บาทต่อกก.จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 4.80 บาทต่อกก. ส่วนหน่อไม้ฝรั่งที่มีช่วงเพาะปลูกเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เก็บเกี่ยวช่วง

มิถุนายน-กันยายน หากไม่มีฝนในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเสียหายไม่มีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวในปีนี้ ส่วนราคาผักที่ใช้ผลิตอาหารแปรรูปส่งออก เช่น กระเทียม ขิง ตะไคร้ ราคาปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว 1-2 เท่า ผลไม้เช่น เงาะ ทุเรียน ลูกตาล คาดผลผลิตก็จะลดลง

“อยากให้รัฐบาลประกาศภัยแล้งเป็นภัยพิบัติแห่งชาติ และมีระเบียบหรือมาตรการออกมาชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการส่งออกสามารถชี้แจงกับลูกค้าในต่างประเทศได้ รวมถึงควรมีมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินและภาษีสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นภาคการผลิต และผู้ประกอบการที่ไม่มีวัตถุดิบส่งออกในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง”

นายระพีพัชญ์ ธนถาวรภิตดี นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยกล่าวว่า จากภัยแล้งที่มีผลให้ผลผลิตข้าวของเกษตรกรลดลงในปีนี้ ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารราคาปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ราคาวัตถุดิบข้าวสารเพื่อผลิตข้าวสารบรรจุถุงปรับขึ้นมากกว่า 30% ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับขึ้นราคาข้าวถุงที่ส่งให้กับโมเดิร์นเทรดแล้วในเวลานี้ 10-20% แต่ที่ยังไม่ปรับขึ้นถึง 30% เพราะบางรายยังมีสต็อกข้าวเก่าที่ราคายังไม่สูงมากช่วยพยุงราคา ทั้งนี้ข้าวสารบรรจุถุงมีต้นทุนวัตถุดิบข้าวคิดเป็น 95% ที่เหลือเป็นต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ ค่าการผลิต และค่าขนส่ง

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

“พาณิชย์”เคาะไม่จ่ายชดเชยประกันรายได้ข้าว 2 งวดติดต่อกัน หลังราคาพุ่งเกินเพดานทุกชนิด

“พาณิชย์”เคาะไม่จ่ายชดเชยส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ข้าวให้กับเกษตรกร 2 งวดติดต่อกัน หลังราคาข้าวปรับเพิ่มขึ้นเกินเพดานประกันรายได้ทุกชนิด จากความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งการบริโภคในประเทศและส่งออก เผยราคาข้าวเปลือกเจ้ายังปรับขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดเฉลี่ยตันละ 1.05 หมื่นบาทแล้ว “จรินทร์”สั่งการติดตามสถานการณ์และบริหารให้เกิดความสมดุลทั้งการบริโภคในประเทศและการส่งออก

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2563 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติไม่จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 24 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 12-18 เม.ย.2563 เพราะราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นเกินไปกว่าราคาประกันรายได้ทุกชนิด ทำให้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายส่วนต่างในงวดนี้ ซึ่งถือเป็นงวดที่ 2 ติดต่อกันที่รัฐบาลไม่ต้องจ่ายชดเชย นับจากงวดที่ 23 ที่ไม่จ่ายเป็นงวดแรก

ทั้งนี้ ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ได้มีการคำนวณราคาอ้างอิง เพราะสิ้นสุดฤดูกาลไปแล้ว แต่ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาอ้างอิงอยู่ที่ตันละ 15,161.02 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,526.47 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 12,014.19 บาท และข้าวเปลือกเหนียวตันละ 17,326.86 บาท ซึ่งทุกชนิดราคาสูงกว่าราคาที่รัฐบาลประกันรายได้เอาไว้

“นับตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์ได้คิกออฟโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2562 เป็นต้นมา โดยมีการจ่ายชดเชยมาโดยตลอด จนถึงงวดที่ 22 แต่พองวดที่ 23 ไม่มีการจ่ายเป็นครั้งแรก และต่อเนื่องมาจนถึงงวดที่ 24 รวมแล้ว 2 งวดติดต่อกัน ที่รัฐบาลไม่ต้องจ่ายชดเชย”

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น มาจากผลผลิตข้าวเปลือกนาปรัง ลดลงจากปัญหาภัยแล้ง และมีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้นจากการบริโภคในประเทศ จากการที่ประชาชนต้องกักตัวอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาจากความต้องการข้าวเพื่อส่งออก เพราะประเทศผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญ เช่น เวียดนาม ได้ห้ามส่งออกข้าว อินเดียรองรับคำสั่งซื้อใหม่ ทำให้ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า หันมาสั่งซื้อข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้ผู้ส่งออกเร่งซื้อข้าวเพิ่มขึ้น

ล่าสุด นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์การค้าข้าวทั้งในประเทศและการส่งออก เพื่อบริหารจัดการให้อยู่ในภาวะสมดุล ทั้งการบริโภคในประเทศที่ต้องเพียงพอ และการส่งออก เพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศ

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ครั้วเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ครั้วเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ครั้วเรือนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ครั้วเรือนละ 16 ตัน แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด โดยผลการจ่ายเงินส่วนต่างที่ผ่านมา รวม 24 งวด ได้จ่ายเงินชดเชยรายได้ไปแล้วประมาณ 19,368 ล้านบาท คิดเป็น 92.4% ของวงเงินประกันรายได้ทั้งหมด 20,940.84 ล้านบาท

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

xx

เวียดนาม

รัฐบาลเวียดนามได้ตั้งทีมตรวจสอบเพื่อทำงานกับผู้ส่งออกข้าวและพิจารณาปริมาณข้าวที่ยังคงตกค้างอยู่ที่ท่าเรือหลังจากที่รัฐบาลได้ระงับการส่งออกชั่วคราวเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งทีมงานดังกล่าวประกอบด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้า (the Deputy Trade Minister) และอธิบดีและรองอธิบดีของกรมการนำเข้าและส่งออก (the Director and Deputy Director of the Import and Export Department) รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ จากกระทรวงเกษตรฯ (Ministry of Agricultural and Rural development) กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (Ministry of Public Security) รวมทั้งสมาคมอาหารเวียดนามด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 20-24 เมษายนนี้ ทีมงานดังกล่าวจะร่วมกับหน่วยงานศุลกากรและผู้เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบปริมาณข้าวที่ตกค้างที่ท่าเรือ และจะมีการรายงานสถานการณ์ภายในสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่จะแนะนำมาตรการควบคุมการส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคมต่อไป

ขณะที่ สมาคมอาหารเวียดนาม (the Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า ณ วันที่ 15 เมษายน มีข้าวประมาณ 300,000 ตัน ที่ติดอยู่ในท่าเรือหลังจากที่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจระงับการส่งออกข้าวชั่วคราว

การจัดตั้งทีมตรวจสอบเกิดขึ้นหลังจากที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อกรมศุลกากร (the General Department of Customs) ได้เปิดรับการลงทะเบียนของผู้ส่งออกข้าวเพื่อแจ้งปริมาณข้าวที่ต้องการส่งออกเมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา หลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติให้เริ่มส่งออกข้าวอีกครั้ง แต่กำหนดปริมาณไว้ที่ 400,000 ตัน สำหรับเดือนเมษายน แต่ปรากฏว่าผู้ส่งออกข้าวหลายรายต้องผิดหวังเนื่องจากโควตาที่กำหนดไว้ 400,000 ตัน ถูก

แจ้งปริมาณครบตามที่กำหนดไว้ภายในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง และหลายบริษัทที่ได้เตรียมการส่งมอบข้าวที่มีข้าวติดอยู่ที่ท่าเรือไม่สามารถเข้าระบบแจ้งรายงานได้

ทั้งนี้ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (the Ministry of Industry and Trade) ได้รับเอกสารจำนวนมากจากผู้ส่งออกข้าวโดยกล่าวว่าการเปิดระบบแจ้งข้อมูลของศุลกากรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่โปร่งใสเนื่องจากหลายบริษัทยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า ขณะที่บางรายแจ้งว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงระบบได้เนื่องจากข้อผิดพลาดของระบบ นอกจากนี้บางบริษัทได้มีการส่งแบบฟอร์มได้สำเร็จ แต่ปรากฏว่าแบบฟอร์มนั้นหายไปในระบบ e-Customs

สำนักข่าว Bloomberg รายงาน โดยอ้างข้อมูลจากเว็บไซต์ของรัฐบาลเวียดนามซึ่งระบุว่า จะให้มีการส่งออกข้าวเหนียวต่อไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้กระทรวงการค้าและกระทรวงเกษตรฯ ไปดำเนินการตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของข้าวในตลาดภายในประเทศรวมถึงการส่งออกเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาการขาดแคลน

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลอนุญาตให้มีการส่งออกข้าวเหนียวที่เก็บเกี่ยวจากฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิของปีการผลิต 2019/20 (the 2019-20 winter-spring season) ต่อไปได้ เนื่องจากไม่ใช่ชนิดข้าวที่ต้องมีการสำรองไว้ในคลังของรัฐบาล เพราะรัฐบาลต้องการที่จะสำรองแค่ข้าวเปลือกและข้าวสารธรรมดาเท่านั้น (รัฐบาลกำหนดให้มีการสำรองข้าวไว้ 190,000 ตัน ภายในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ซึ่งในจำนวนนี้ต้องเป็นข้าวเปลือกประมาณ 80,000 ตัน)

ด้านกรมสำรองของรัฐ (Vietnam's General Department of State Reserves; GDSR) ระบุว่า ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 ทางกรมเวียดนามสามารถซื้อข้าวเพียง 7,700 ตันจากเป้าหมาย 190,000 ตัน

ทั้งนี้ กรมสำรองของรัฐจะจัดซื้อข้าวผ่านการประมูลในประเทศ ซึ่ง GDSR ได้จัดประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 ซึ่งแม้ว่าจะจะมีการเสนอข้าวประมาณ 178,000 ตัน แต่ข้อเสนอที่ชนะการประมูลนั้น ผู้เสนอปฏิเสธที่จะเจรจาสัญญาเหล่านี้และถอนตัวจากการเซ็นสัญญา โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

กรมศุลกากร (the General Department of Customs) รายงานว่า ในเดือนมีนาคม 2563 เวียดนามส่งออกข้าว 591,407 ตัน มูลค่าประมาณ 271.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลงประมาณ 14.8% และ 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 11% และ 14% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เวียดนามส่งออกข้าว 532,836 ตัน มูลค่าประมาณ 238.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยราคาส่งออกเฉลี่ยในเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ประมาณ 459.1 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 6.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มีนาคม 2563) เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 1,517,387 ตัน มูลค่าประมาณ 700.808 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 7.96% และ 14.89% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 461.9 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในช่วง 3 เดือนแรกประเทศที่เวียดนามส่งออกข้าวไปมากที่สุดเป็นประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเวียดนามส่งออกประมาณ 0.594 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 257.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่ม 8.15% และ

19.15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 39.16% และ 36.7% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ

ตามด้วยมาเลเซียประมาณ 0.174 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 70.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 11.52% และ 10.07% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 70.39% และ 67.49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) จีนประมาณ 0.162 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 90.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10.68% และ 12.98% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 274.59% และ 337.09% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)

กาน่าประมาณ 0.107 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 52.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 71.75% และ 68.24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) อิรักประมาณ 0.09 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 47.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 25% และ 19.52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ไต้หวันประมาณ 39,703 ตัน มูลค่าประมาณ 16.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 68.83% และ 70.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) สิงคโปร์ประมาณ 39,709 ตัน มูลค่าประมาณ 16.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 89.15% และ 45.86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)

ฮ่องกงประมาณ 21,822 ตัน มูลค่าประมาณ 11.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 50.17% และ 45.02% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) โมซัมบิกประมาณ 18,681 ตัน มูลค่าประมาณ 9.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 67.63% และ 74.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) อินโดนีเซียประมาณ 14,625 ตัน มูลค่าประมาณ 7.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 59.84% และ 92.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประมาณ 12,510 ตัน มูลค่าประมาณ 6.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณลดลง 0.2% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 0.73% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)

ก่อนหน้านี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (Vietnam's General Statistics Office; GSO) รายงานว่า ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวประมาณ 480,000 ตัน มูลค่าประมาณ 222 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 30% และมูลค่าส่งออกลดลงประมาณ 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.409 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 653 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 1% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (the Cambodia Rice Federation; CRF) ระบุว่า ภายหลังจากที่กระทรวงการค้า (the Cambodian Ministry of Trade) สหพันธ์ข้าวกัมพูชา และบริษัท Green Trade Company ได้หารือกับเอกอัครราชทูตของประเทศติมอร์ตะวันออก ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะให้มีการค้าขายข้าวระหว่างสองประเทศ โดยกัมพูชาเตรียมที่จะส่งออกข้าวไปยังติมอร์ตะวันออกตามที่รัฐบาลของติมอร์ตะวันออกแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับชนิดข้าว ปริมาณ เงื่อนไขการส่งมอบ และช่วงเวลาที่ต้องการนำเข้า ซึ่งกัมพูชาตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวไปยังติมอร์ตะวันออกคิดเป็นมูลค่าประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

ทั้งนี้ ประเทศติมอร์ตะวันออกได้หันมาเจรจาเพื่อที่จะนำเข้าข้าวจากกัมพูชา หลังจากที่ประเทศเวียดนามมีมาตรการจำกัดการส่งออกข้าวในช่วงที่เหลือของปีนี้

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodia Rice Federation; CRF) รายงานราคาส่งออกข้าวประจำวันวันที่ 14 เมษายน 2020 โดยข้าวหอม Jasmine (Malys Angkor) ชนิด 5% ราคา 930 เหรียญสหรัฐต่อดัน ข้าวหอม Fragrant Rice (Sen Kra Ob - SKO) ชนิด 5% ราคา 820 เหรียญสหรัฐต่อดัน ข้าวหึ่ง (Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคา 595 เหรียญสหรัฐต่อดัน ข้าวหอมอินทรี (Organic Jasmine - Malys Angkor) ชนิด 5% ราคา 1,350 เหรียญสหรัฐต่อดัน

เมื่อสัปดาห์ก่อน เว็บไซต์ Mekong Oryza รายงานราคาข้าวของกัมพูชาระหว่างวันที่ 13-26 เมษายน 2563 โดยข้าวหอมเกรดพรีเมียม 5% (Premium Jasmine Rice (Rumduol) Purity >90% Wet Season) ราคาที่ 915 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี (Phnom Penh or Sihanouk Ville Port (Min Order 10 Containers)) ข้าวหอมเกรดพรีเมียม 10% (Premium Jasmine Rice (Rumduol) Purity >90% Wet Season) ราคาที่ 910 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ข้าวหอม 5% (Jasmine Rice (Rumduol) Purity >85% Wet Season) ราคาที่ 905 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ข้าวหอม 10% (Jasmine Rice (Rumduol) Purity >85% Wet Season) ราคาที่ 900 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ข้าวหอม Sen Kra Ob 5% (Fragrant Rice (Sen Kra Ob) Purity >85% Dry Season) ราคาที่ 860 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี และข้าวหอม Sen Kra Ob 10% (Fragrant Rice (Sen Kra Ob) Purity >85% Dry Season) ราคาที่ 855 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานอุตสาหกรรมพืช (the Bureau of Plant Industry; BPI) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-3 เมษายน 2563 ภาคเอกชนได้นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 600,000 ตัน โดยมีผู้ค้าข้าวจำนวน 134 ราย ใช้ใบรับรองสุขอนามัย (sanitary and phytosanitary import clearances; SPS-IC) จำนวน 853 ใบ ในการนำเข้าข้าวจำนวน 594,689 ตัน ซึ่งเป็นการนำเข้าจากเวียดนามประมาณ 504,625 ตัน โดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีการนำเข้าข้าวประมาณ 229,417 ตัน โดยกว่า 89% เป็นการนำเข้าจากเวียดนาม

ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมพืชคาดว่าจะมีข้าวอีกประมาณ 1.5 ล้านตัน จากใบรับรองสุขอนามัย 1,772 ใบ ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี

ขณะที่กระทรวงเกษตร (The Department of Agriculture; DA) ได้เรียกร้องให้ภาคเอกชนเร่งรีบใช้ใบรับรองสุขอนามัย และนำเข้าข้าวนำเข้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สร้างความมั่นใจว่าประเทศมีสต็อกเพียงพอท่ามกลางภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์กำลังเจรจากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำเข้าข้าวจำนวน 300,000 ตัน ซึ่งในขณะนี้ได้มีการอนุมัติงบประมาณแล้วประมาณ 8,000 ล้านเปโซ โดยคาดว่าจะมอบหมายให้กรมการค้า (the Department of Trade) และหน่วยงานด้านการค้าต่างประเทศ (Industry's Philippine International Trading Corp.; PITC) เป็นผู้ดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรายละเอียดการนำเข้าข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (government-to-government (G2G)) นั้น ในขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

หน่วยงาน Bulog (The State Logistics Agency) กำลังวางแผนที่จะขอประมาณจากรัฐบาลจำนวนประมาณ 637 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้ในการจัดซื้อข้าวจากเกษตรกรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเพิ่มสต็อกข้าว โดยงบประมาณดังกล่าวจะใช้ในการรับซื้อข้าวประมาณ 1.2 ล้านตัน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันภาวะราคาข้าวสารและข้าวกล้องในตลาดอยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาอ้างอิงของรัฐบาล (the government's reference prices) ซึ่งการจะหาซื้อข้าวในช่วงนี้มีต้นทุนที่สูงมาก จึงไม่เหมาะสมที่จะกู้เงินจากธนาคารมาใช้ในโครงการนี้

จากข้อมูลของทางการ ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของข้าวสารคุณภาพปานกลาง (The average price of medium quality) อยู่ที่ประมาณ 10,202 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 649 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งสูงกว่าราคาเพดานขายปลีก (the retail price ceiling; HET) ประมาณ 8% ขณะที่ราคาเฉลี่ยของข้าวกล้อง (unhusked rice) อยู่ที่ประมาณ 4,977 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 317 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งสูงกว่าราคาอ้างอิงของรัฐบาล (the government's reference price; HPP) ประมาณ 17%

ในช่วงก่อนหน้านี้ Bulog เผชิญกับความยากลำบากในการนำเข้าข้าวและสินค้าจำเป็นอื่นๆ หลังจากที่ประเทศผู้ผลิตมีมาตรการจำกัดการส่งออกสินค้าเหล่านั้น ดังนั้น Bulog จึงหันมาใช้วิธีเพิ่มการจัดหาสินค้าภายในประเทศแทนการนำเข้า

ทางด้านสำนักข่าว Bloomberg รายงานโดยอ้างข้อมูลจากกระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย (Indonesia's Trade Ministry) ว่า ในขณะนี้อินโดนีเซียมีสต็อกข้าวประมาณ 3.4 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นข้าวในสต็อกของ Bulog ประมาณ 1.42 ล้านตัน และข้าวในสต็อกของผู้ประกอบการโรงสีประมาณ 1.2 ล้านตัน ซึ่งจำนวนสต็อกข้าวทั้งหมดเพียงพอสำหรับความต้องการในช่วงเดือนธันวาคม

นอกจากนี้ ยังคาดว่าในปีนี้อินโดนีเซียยังมีผลผลิตข้าวอีกประมาณ 19.8 ล้านตัน ที่จะเก็บเกี่ยวซึ่งเมื่รวมกับสต็อกที่มีอยู่จะทำให้ในปีนี้อินโดนีเซียจะมีอุปทานข้าวเพียงพอสำหรับบริโภคในประเทศไปจนถึงสิ้นปีนี้

ในขณะที่ราคาขายปลีกของข้าวสารคุณภาพปานกลาง (The retail price of the medium-grade rice) อยู่ที่ประมาณ 10,800 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 687 เหรียญสหรัฐต่อตัน
ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Xinhua รายงานข้อมูลจาก China Agricultural Outlook (2020-2029) ที่เผยแพร่ในการประชุม China Outlook Conference 2020 ระบุว่าการผลิตข้าวในประเทศในช่วงปี 2020-2029 คาดว่าจะสูงถึง 209 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งรายงานแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของสินค้าเกษตรของจีนจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่การผลิตอยู่ในระดับทรงตัวและอุปทานอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัย

ทั้งนี้รัฐบาลกำลังวางแผนที่จะปรับปรุงแบบการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์ข้าวและข้าวสาลี ซึ่งรัฐบาลจะลดพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารทั้งหมด (รวมข้าว) ลงเหลือประมาณ 800 ล้าน mu (ประมาณ 333.31 ล้านไร่)

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Center) สามารถขายข้าวเปลือกเก่าจากสต็อกรัฐบาลได้ประมาณ 61,461 ตัน จากที่นำข้าวเปลือกเก่าในสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลประมาณ 1.3 ล้านตัน (คิดเป็น

4.73% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) โดยราคาเฉลี่ยที่ 2,549 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติสามารถขายข้าวเปลือกเก่าจากสต็อกรัฐบาลได้ประมาณ 93,364 ตัน จากที่นำข้าวเปลือกเก่าในสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลประมาณ 100,436 ตัน (คิดเป็น 93% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย)

มีรายงานว่า ทางการเงินได้เพิ่มการรับซื้อข้าวกลางและปลายฤดู (middle- and late-season rice) ในช่วงของการซื้อพืชผลในฤดูใบไม้ร่วงประจำปีของประเทศ ซึ่งทำให้การกักตุนข้าวของประเทศแข็งแกร่งขึ้น ซึ่ง ณ สิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หน่วยงานสำรองธัญพืช (China Grain Reserves Group; CGRG) ได้ซื้อข้าวกลางและปลายฤดูรวมแล้วประมาณ 22.08 ล้านตัน ในราคาซื้อขั้นต่ำจากการเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้น 350,000 ตันเมื่อเทียบกับปีก่อน

นอกจากนี้ CGRG ยังได้มีการระบายธัญพืชที่เก็บไว้จากคลังสำรองส่วนกลางเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตลาด ซึ่งตั้งแต่วันที่ 20 มกราคมถึงวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา CGRG ได้ขายข้าวออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 10.14 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 43% จากปีที่แล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานอาหารและปัจจัยสำรองแห่งชาติ (The National Food and Strategic Reserves Administration) ระบุว่า ในปี 2020 นี้ รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวเปลือกไว้ที่ 50 ล้านตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดสั้น (short-grain rice / พันธุ์ japonica) จำนวน 30 ล้านตัน และข้าวเมล็ดยาว (long-grain rice / indica) จำนวน 20 ล้านตัน โดยกำหนดราคาซื้อขั้นต่ำ (The floor price) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยข้าวเมล็ดยาวต้นฤดู (early-season long-grain rice) กำหนดไว้ที่ 2,420 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 346 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 2,400 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 343 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในปี 2019 ที่ผ่านมา ส่วนข้าวเมล็ดยาวปลายฤดู (late-season long-grain rice) กำหนดไว้ที่ 2,540 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 363 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 2,520 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในปี 2019 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้าวเมล็ดสั้นรัฐบาลคงราคาไว้ที่ 2,600 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 372 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับในปี 2019 ที่ผ่านมา

มีรายงานว่า จากผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลก ทำให้หลายประเทศได้ออกมาตรการห้ามส่งออกข้าว ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ ได้ส่งผลต่อความกังวลด้านความมั่นคงทางอาหารและความผันผวนของราคาอาหาร ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ในเมือง Huanggang เมือง Yichang เมือง Ezhou มณฑลหูเป่ย์ มีประชาชนแย่งซื้อข้าวและน้ำมัน แต่ต่อมาทางการจีน (Joint Prevention and Control Mechanism of the State Council) ได้ออกมาแถลงว่า จีนจะไม่ขาดแคลนธัญพืชและน้ำมัน ซึ่งประชาชนจีนไม่ต้องหวาดกลัว และไม่ต้องกักตุนสินค้าดังกล่าว

ด้านนายหวังบิน (Wang Bin Bin) รองผู้อำนวยการกรมส่งเสริมการบริโภค กระทรวงพาณิชย์ของจีนเปิดเผยว่า จีนเป็นประเทศที่ผลิตและบริโภคธัญญาหาร (ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี) รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยปี 2562 ผลิตธัญญาหารของจีน 664 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 0.9% จากปีก่อนหน้า) ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยที่ผ่านมาระบบการบริโภคธัญพืชในจีนมีประมาณปีละ 200 ล้านตัน ทั้งนี้เมื่อสิ้นปี 2562 จีนยังมีสต็อกของข้าวสาลี ข้าวโพด และข้าว รวมทั้งสิ้นมากกว่า 280 ล้านตัน (ประกอบด้วยข้าว 172 ล้านตัน ข้าวสาลี 69 ล้านตัน) ซึ่งยังคงเพียงพอสำหรับการบริโภคในจีน อีกทั้งราคายังมีเสถียรภาพ

ในปี 2562 จีนนำเข้าข้าว และข้าวสาลี เพียง 1% และ 2% ของปริมาณการบริโภคทั้งหมดของจีน เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความหลากหลายของข้าว นอกจากนี้ ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กระทรวงพาณิชย์จีนได้ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องดูแลโรงงานผลิตและการแปรรูปธัญญาหารอย่างเป็นระบบ ผู้บริโภคจึงไม่ต้องกังวลปัญหาการขาดแคลนและการปรับราคาเพิ่มขึ้น

ในส่วนของการส่งออกนั้น จีนยังคงส่งออกข้าวตามปกติ ซึ่งเห็นได้จากเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศุลกากรด่าน Lianyungang มณฑลเจียงซู ได้ตรวจปล่อยข้าวสาร 500 ตัน ของบริษัท Lianyungang Tiangu rice จำกัด เพื่อส่งออกไปทวีปแอฟริกา

ทั้งนี้ จากผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางารจีนได้แถลงการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ธัญญาหารและน้ำมันในจีน ยังมีเพียงพอสำหรับการบริโภคและราคาสินค้าดังกล่าวยังมีเสถียรภาพ โดยที่รัฐบาลของแต่ละท้องถิ่นได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาระดับของอุปทานของธัญญาหารและน้ำมันบริโภค เช่น กรณีของมณฑลฝูเจี้ยนได้จัดสรรเงินทุน 486 ล้านหยวนให้แก่ บริษัท Fujian Grain Reserves จำกัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการสำรองธัญญาหาร เช่น การจัดเก็บ การเปลี่ยนธัญญาหารในโกดัง การให้เงินสมทบสำหรับธัญญาหารและน้ำมันที่สำรองในคลังสินค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2559 มณฑลฝูเจี้ยนได้เริ่มมีการสำรองธัญญาหาร โดยปัจจุบันมีธัญญาหารในคลังสินค้ารัฐบาล ประมาณ 3.55 ล้านตัน (ไม่รวมธัญญาหารสำรองของรัฐบาลส่วนกลาง) นอกจากนี้ ยังมีข้าวเปลือกและข้าวสาลีในคลังสินค้าของเอกชนประมาณ 1.05 ล้านตัน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของมณฑลได้ประมาณ 7 เดือน สำหรับน้ำมันบริโภค รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนได้สำรองไว้ประมาณ 52,000 ตันในคลังสินค้ารัฐบาล ส่วนคลังสินค้าเอกชนมีน้ำมันประมาณ 229,000 ตัน ซึ่งเพียงพอประมาณ 6 เดือน จึงเห็นได้ว่า จีนได้เตรียมความพร้อมสำหรับความมั่นคงด้านอาหารสำหรับประชาชนเป็นอย่างดี

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมือง เซี่ยเหมิน

อินเดีย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลอินเดียได้ประกาศแผนผ่อนคลายนโยบายมาตรการ Lockdown ด้วยข้อจำกัดเรื่องการทำการเกษตร งานเกี่ยวกับธนาคารและงานสาธารณสุข ให้กลับมาเปิดทำการได้อีกครั้ง โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายนนี้ เพื่อลดผลกระทบจากมาตรการ Lockdown ที่มีต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจของประเทศหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

รายงานข่าวแจ้งว่า ภายใต้มาตรการใหม่ ธุรกิจด้านการเกษตรต่างๆ รวมถึงการผลิตนมวัว ชา กาแฟ สวนยาง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และร้านที่ขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จะสามารถกลับมาเปิดทำการได้อีกครั้ง หลังต้องหยุดชะงักเพราะมาตรการล็อกดาวน์ อย่างไรก็ตาม ทางารอินเดียยังคงคำสั่งห้ามการเดินทางด้วยรถไฟ เครื่องบิน เอาไว้อยู่ รวมถึงห้ามรวมตัวกันในที่สาธารณะด้วย

ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรี Narendra Modi ของอินเดียได้ประกาศขยายระยะเวลามาตรการ Lockdown จากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา ออกไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 โดยระบุว่า เพื่อเป็นการปกป้องส่วนที่ยังไม่ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศ และเผื่อระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขนาดใหญ่

ทั้งนี้ อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้มาตรการเข้มเด็ดขาดในการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยสั่งห้ามประชาชนกว่า 1,300 ล้านคนทั่วประเทศออกนอกเคหสถาน รวมทั้งห้ามการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด ยกเว้นที่สำคัญจำเป็นอย่างเช่น น้ำประปา ไฟฟ้า การบริการด้านสาธารณสุข กิจกรรมดับเพลิง ร้านขายของชำ และการบริการเทศบาล ขณะที่ภาคการเกษตรและการธนาคารเพิ่งได้รับการผ่อนปรนให้สามารถดำเนินการได้ในครั้งนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพทางอาหารในประเทศ

ขณะที่ นาย B.V. Krishna Rao ประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าว (The president of the Rice Exporters Association; REA) ระบุว่าผู้ค้าข้าวได้เริ่มกลับมาลงนามในสัญญาขายข้าวใหม่แล้วแม้ว่าอินเดียจะขยายมาตรการ Lockdown ทั่วประเทศออกไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

ผู้ส่งออกกล่าวว่าเนื่องจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานยังคงมีอยู่เนื่องจากมาตรการ Lockdown ส่งผลให้การทำสัญญาใหม่กำลังได้รับการเซ็นสัญญาที่ช้ามาก ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรที่ภาวะการส่งออกจะกลับมาสู่ระดับปกติ อย่างไรก็ตามความต้องการข้าวอินเดียยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากมีส่วนต่างราคาที่ยังต่ำกว่าข้าวไทย โดยในช่วงก่อนหน้าที่จะมีมาตรการ Lockdown ราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ประมาณ 375-380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอปี ขณะที่ราคาข้าวไทยอยู่ที่ประมาณ 535 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ผู้ค้าข้าวระบุว่าภาวะราคาข้าวจะกลับสู่ปกติเมื่อการดำเนินงานของท่าเรือเป็นปกติซึ่งขณะนี้หยุดชะงักเนื่องจากมาตรการ Lockdown

รายงานข่าวระบุว่าในขณะนี้ผู้ค้าข้าวจะลงนามในสัญญาสำหรับการส่งมอบเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน เนื่องจากคาดว่ามาตรการ Lockdown จะสิ้นสุดในวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ อย่างไรก็ตามผู้ส่งออกบางรายกำลังเร่งรีบให้มีการจัดส่งข้าวที่ค้างอยู่ ซึ่งประมาณการว่ามีข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิประมาณ 400,000 ตัน ข้าวบาสมาดิประมาณ 100,000 ตัน ที่มีกำหนดส่งมอบเดือนมีนาคม-เมษายนนี้ ที่ยังคงติดค้างอยู่ที่ท่าเรือ หรืออยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ

ทางด้านภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พุ่งทะยานแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน หลังจากที่ผู้ค้าข้าวได้กลับมาเซ็นสัญญาขายข้าวฉบับใหม่อีกครั้งหลังจากที่เว้นว่างไปเกือบ 3 สัปดาห์ โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 375-380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา และสูงกว่าระดับ 361-365 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในช่วงก่อนที่รัฐบาลจะออกมาตรการ Lockdown

ทั้งนี้ ผู้ค้าข้าวระบุว่า ความต้องการข้าวอินเดียในตลาดอยู่ในระดับที่ดี แต่อุปทานข้าวในตลาดกลับมีปริมาณจำกัดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการ Lockdown ในช่วงก่อนหน้านี

ผู้อำนวยการบริหารของสมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย (The Executive Director of All India Rice Exporters Association; AIREA) ระบุว่า การส่งออกข้าวบาสมาดิของอินเดียคาดว่าจะสูงถึง 4.4 ล้านตันในปีงบประมาณ 2019/2020 (1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563) เนื่องจากความต้องการอาหารทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเทศกาลรอมฎอน

การส่งออกข้าวบาสมาดิโดยรวมในปีงบประมาณ 2019/2020 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแม้ว่าการส่งมอบสินค้าที่ท่าเรือและปลายทางในต่างประเทศจะประสบภาวะชะงักงันตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมหลังจากมีมาตรการ Lockdown ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ AIREA ระบุว่า การส่งออกข้าวบาสมาดิไปยังประเทศผู้ซื้อรายสำคัญ เช่น ซาอุดีอาระเบียและอิรักเพิ่มขึ้นประมาณ 20-30% ซึ่งได้มีการซื้อข้าวเพิ่มเติมเพื่อใช้ในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งช่วยกระตุ้นการส่งออกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2019/2020

ในช่วงก่อนหน้านี้นี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน-ตุลาคม 2019 การส่งออกข้าวบาสมาดิจากอินเดียลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐากับอิหร่าน แต่การส่งออกปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2019 เนื่องจากมีการส่งมอบเพิ่มขึ้นไปยังซาอุดีอาระเบียอิหร่าน จอร์แดน คูเวต และสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตามผู้ส่งออกบางรายแสดงความกังวลว่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกภายในประเทศสูงขึ้น พวกเขาจึงตั้งข้อสังเกตอีกว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าระวางขึ้นถึง 30% ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันมีรายงานว่าผู้ส่งออกกำลังเผชิญกับภาวะที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเนื่องจากการส่งมอบล่าช้า และมีรายงานว่าผู้ส่งออกกำลังมองหามาตรการช่วยเหลือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 เดือนเพื่อชดเชยการสูญเสียส่วนต่าง

กระทรวงเกษตร (the Agriculture Ministry) รายงานว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในฤดูการผลิต Rabi ยังคงดำเนินต่อไปได้แม้ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการ Lockdown ก็ตาม ขณะที่การเก็บเกี่ยวข้าวสาลีของฤดูการผลิต Rabi ก็กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในฤดูการผลิต Rabi มีพื้นที่ประมาณ 17.5 ล้านไร่จะเริ่มขึ้นในไม่ช้านี้ เนื่องจากในช่วงนี้ยังอยู่ในระยะการสะสมน้ำหนักเมล็ด (grain filling period) ทั้งนี้ เกษตรกรอินเดียปลูกข้าวในฤดูการผลิต Rabi คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 20.625 ล้านไร่

กระทรวงเกษตรประมาณการว่า ผลผลิตข้าวในฤดู Rabi ในปี 2019/20 (พฤศจิกายน 2019-พฤษภาคม 2020) จะมีประมาณ 15.53 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับจำนวน 13.63 ล้านตัน ในปีการผลิตก่อนหน้า (2018/19) โดยกระทรวงคาดว่าผลผลิตพืชอาหารทุกชนิดในฤดู Rabi จะมีประมาณ 150 ล้านตัน

สำหรับผลผลิตพืชอาหารในปีการผลิต 2019/20 (กรกฎาคม 2019-มิถุนายน 2020) คาดว่าจะมีจำนวนรวมประมาณ 291.95 ล้านตัน ซึ่งการที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูมรสุมของปี 2019 ซึ่งทำให้มีปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู่ในอ่างเก็บน้ำต่างมีปริมาณมาก

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 123 แห่ง ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 76.72 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นประมาณ 63% เมื่อเทียบกับจำนวน 47.16 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลงประมาณ 4.47% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 80.31 พันล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 45% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 171.1 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นเดือนที่ 9 ของปีงบประมาณ 2019/20 (กรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563) ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 380,194 ตัน ลดลงประมาณ 22.34% เมื่อเทียบกับจำนวน 489,545 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 แต่เพิ่มขึ้น 5.33% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการส่งออกจำนวน 360,950 ตัน โดยในเดือนมีนาคม 2563 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิ 79,831 ตัน เพิ่มขึ้น 21.49% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเพิ่มขึ้น 27.32% เมื่อเทียบกับในช่วง

เดียวกันของปี 2562 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดีมีการส่งออก 300,363 ตัน 1.74% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แต่ลดลง 29.51% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2562

ทั้งนี้ในช่วง 9 เดือน (กรกฎาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563) ของปีงบประมาณ 2019/20 (กรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,146,014 ตัน เพิ่มประมาณ 5.32% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,987,081 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยส่งออกข้าวบาสมาดีจำนวน 657,280 ตัน เพิ่มขึ้น 51.76% เมื่อเทียบกับจำนวน 433,097 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดีจำนวน 2,488,734 ตัน ลดลงประมาณ 2.55% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,553,984 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562

สำหรับมูลค่าการส่งออกในช่วง 9 เดือนอยู่ที่ 1,594.021 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 7.13% เมื่อเทียบกับ 1,487.912 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดีอยู่ที่ 573.196 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 33.68% เมื่อเทียบกับ 428.796 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดีอยู่ที่ 1,020.825 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 3.62% เมื่อเทียบกับ 1,059.116 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562

ในปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,104,983 ตัน เพิ่มประมาณ 0.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,096,446 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งออกข้าวบาสมาดีจำนวน 668,763 ตัน เพิ่มขึ้น 19.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 560,959 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดีจำนวน 3,436,220 ตัน ลดลงประมาณ 2.81% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,535,487 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 ส่วนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,069.616 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.67% เมื่อเทียบกับ 2,035.591 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดีอยู่ที่ 639.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 9.87% เมื่อเทียบกับ 581.847 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดีอยู่ที่ 1,403.366 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 1.61% เมื่อเทียบกับ 1,453.744 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2562-14 เมษายน 2563 มีการนำเข้าข้าว 834,726 ตัน ลดลงประมาณ 6.14% เมื่อเทียบกับจำนวน 889,292 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 159,053 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 56.34% เมื่อเทียบกับจำนวน 101,733 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 675,674 ตัน ลดลงประมาณ 14.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 787,559 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 เมษายน 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 21,720 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-14 เมษายน 2563 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 171,867 ตัน ฝรั่งเศส 124,013 ตัน เนเธอร์แลนด์ 103,101 ตัน อิตาลี 62,433 ตัน โปแลนด์ 60,627 ตัน เยอรมนี 51,445 ตัน โปรตุเกส 44,791 ตัน สเปน 48,726 ตัน เบลเยียม 38,425 ตัน บัลแกเรีย 31,397 ตัน สาธารณรัฐเชค 25,424 ตัน สวีเดน 19,791 ตัน ลิทัวเนีย 12,055 ตัน สโลวาเกีย 7,856 ตัน โรมาเนีย 5,857 ตัน เดนมาร์ค 5,708 ตัน ฮังการี 5,195 ตัน ออสเตรีย 4,213 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-6 เมษายน 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 113,876 ตัน เพิ่มขึ้น 10.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 57,762 ตัน ลดลง 27.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 34,279 ตัน ลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 32,064 ตัน ลดลง 48.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากเมียนมา 24,696 ตัน

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากไทยจำนวน 113,334 ตัน เพิ่มขึ้น 15.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 101,909 ตัน ลดลง 25.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 83,017 ตัน ลดลง 25.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 56,240 ตัน ลดลง 16.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 55,320 ตัน เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหัก (Broken rice) จากเมียนมาจำนวน 195,868 ตัน เพิ่มขึ้น 29.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 26,720 ตัน เพิ่มขึ้น 51.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 15,786 ตัน เพิ่มขึ้น 36.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 14,013 ตัน ลดลง 19.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากรัสเซียจำนวน 12,051 ตัน เพิ่มขึ้น 116.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-13 เมษายน 2563 นั้น ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร 113,414 ตัน เนเธอร์แลนด์ 62,715 ตัน โปรตุเกส 40,829 ตัน เบลเยียม 34,449 ตัน ฝรั่งเศส 28,719 ตัน อิตาลี 25,353 ตัน สเปน 20,687 ตัน เป็นต้น ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ประกอบด้วย เช่น ฝรั่งเศส 98,493 ตัน เยอรมนี 61,203 ตัน เนเธอร์แลนด์ 54,526 ตัน สหราชอาณาจักร 59,152 ตัน อิตาลี 33,557 ตัน เป็นต้น และข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 150,837 ตัน สหราชอาณาจักร 56,126 ตัน ฝรั่งเศส 26,498 ตัน เนเธอร์แลนด์ 24,517 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-14 เมษายน 2563 มีการส่งออก 145,330 ตัน ลดลง 9.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 160,118 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 117,284 ตัน ลดลงประมาณ 13.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 135,658 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 28,046 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14.66% เมื่อเทียบกับจำนวน 24,460 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 เมษายน 2563 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 3,816 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-14 เมษายน 2563 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 77,376 ตัน โปรตุเกส 25,993 ตัน สเปน 16,700 ตัน โรมานี 5,220 ตัน บัลแกเรีย 5,839 ตัน เบลเยียม 4,895 ตัน กรีซ 2,552 ตัน โปแลนด์ 1,742 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 843 ตัน เยอรมนี 814 ตัน สโลเวเนีย 677 ตัน เนเธอร์แลนด์ 465 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*